
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น 
ครั้งที่  4/2565 

วันที่ 26 เมษายน 2565  เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 เทศบาลนครขอนแก่น 

ผู้มาประชุม 

1. นายธีระศักดิ ์ ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น       ประธานที่ประชุม 
2. นายบุญฤทธิ์  พาณิชย์รุ่งเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
3. พันต ารวจโทสมชาย โตเจริญ   รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
4. นางอารีย์  สุรารักษ์   รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
5. นางทิมาพร  จันทรถง   ผู้อ านวยการส านักการคลัง 
6. นางเบญญาภา   พัชรพิบูลชัย  ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
7. นางนัชชา  ศรีโนนชัย  ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
8. นายทศพล  วงศ์อาษา  ผู้อ านวยการส านักช่าง 
9. นายกวี  ศิริชาติวาปี  ผู้อ านวยการส่วนสุขาภิบาลฯ 
10. นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล  ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
11. นางธัญวรัตน์  สานนท์   ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 
12. นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์  ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขฯ 
13. นางสาวสมพร  ชัยอยุทธ์  ผู้อ านวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
14. นายทัศนัย  ประจวบมอญ  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุข 
15. นายมานพ  ช่องตะคุ   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
16. นายศรัณย์  เปานาเรียง  ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
17. นายกันติพงษ ์ เบ้าจังหาร  ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา 
18. นางอินทิรา  ฆารเจริญ  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
19. นางวทัญญุตา ธวัชโชติ   ผู้อ านวยการส่วนสังคมสงเคราะห ์
20. นายพัฒนา  ยอดสะอึ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก 
21. นางสาวประภาพร อินทร์แสง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก 
22. นางรินทร์ลภัส เบ้าเงิน   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก  
23. นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง 
24. นายอุวัฒน์  ธาตุไพบูลย์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง 
25. นางสุพัตรา  โถบ ารุง   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.คุ้มหนองคู 
26. นายวีรชัย  เพลินจิตร  รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองใหญ่ 
27. นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา   ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.อนุบาลสาธิตฯ(โนนหนองวัด) 
28. นางวาสนา  แม้นญาต ิ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองแวง  
29. นายประสิทธิ์  สมศักดิ์   ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านสามเหลี่ยม 
30. นายกมลพงษ ์ ทองดีนอก  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านสามเหลี่ยม 
31. นายณภูผา  โพธิมา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านสามเหลี่ยม 
32. นางสาวสายสุดา ฤทธิยงค์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านศรีฐาน 
33. นางสาวฐิติรัตน์ ศิริชานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
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34. นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
35. นางสาวสุกาญจนา อาจวงษา  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
36. นางสาวจารุณี พงพุทธา  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
37. นางนงนุช  ศรีวรกุล   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
38. นางสุภาพร  สุรัตพิพิธ  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ 
39. นางนุชนภา  ขันธ์เครือ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
40. นางรัตนา  สุขบัว   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
41. นางมันฑิกา  ไชยพรหม  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  
42. นางสาวศิวาพร  ปานเพชร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง 
43. นางสาวราวดี มูลมาตร   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
44. นางวิภาวดี  เตียวยืนยง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
45. นางสาวมัลลิกา ทองก้านเหลือง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
46. นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง  หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง   
47. นายชัชชัย  วันเทาแก้ว  รก.หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา 
48. นางชุติมา  ตรีชาลี   หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ 
49. นางผกาสร  ไขกัณหา  หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ 
50. นางสาวธนิดา ศรีบุญยอด  รก.หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
51. นางอนรรฆอร พรมม ี   หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง 
52. นางพิมพ์ศิร ิ  ศรีโนนชัย  หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง 
53. จ่าเอกปรชาติ แสนบน   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
54. นางรวิกานต ์ กุนโฮง   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
55. นางคณิศร  ประดา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
56. นายกมลศักดิ ์ แก้วมาตย์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
57. นางปิยะนุช  ปัญจพรรค์  หัวหน้าฝ่ายการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
58. นางสาวจิรานิตย์ อรรคนิตย์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
59. นางสาวสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ ์  หัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อม 
60. นางภคอร  ทองสุข   รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
61. นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
62. นางสาววันชนกน์ บริกูล   รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
63. นายเดชาชัช  สายเมธางกุร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข 
64. นางกุลิสรา  วงศ์เครือศร  หัวหน้าฝ่ายแผนและงานโครงการ 
65. นางนภกช  สาคร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
66. นายวัชรินทร์  ตราชู   ฝ่ายวิชาการ 
67. นางเมธินี  สุดเสนาะ  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
68. นายยศ  บุรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
69. นางสาวจรินทร์ญา สุทาวัน   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
70. นางอัศรา  เอกวิเศษ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
71. นายเฉลิมภพ  คงกุทอง   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
72. นายสาธิต  สงวนทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
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73. นางเกศรินทร์ ราชนาวี   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
74. นายวงศ์ธวัฒน์ ทองป้อง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา  ครู รร.ท.บ้านโนนทัน 
2. นางมลฤด ี  ศรีบุญเรือง  ครู รร.ท.บ้านสามเหลี่ยม 
3. นายพีรพงษ ์  เอกพันธ์   ครู รร.ท.บ้านสามเหลี่ยม  
4. เด็กหญิงณัฐมน สิบศิริ   นักเรียน 
5. นายวุฒิศักดิ ์  บุดดี   คร ู
6. นายกฤษฎา  สายปัญญา  นิติกรช านาญการ 
7. นายรณชัย  เอกตาแสง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
8. นายประจักษ์  ฉิมงาม   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
9. นางสาวศิริกาญจน์ เพลาชัย   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
10. นายเชาวลิต  เนียมชมพู  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
11. นางสาวประภาสิริ แสนสอาด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
12. นายธรรมสัจจา นกพุทธา  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
13. จ.อ.นิตินัย  แก้ววิเศษ  หัวหน้างานเทศกิจ 
14. นายโกวิทย์  กุลวิเศษ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
15. นายพศวัต  ธรรมวงศา  นิติกรช านาญการพิเศษ 
16. นายกิติสัณห์  บุญสิงห์ฐิติ  นักจัดการงานเทศกิจช านาญการ 
17. พ.จ.อ.ชนาเมธ แสงวิเชียร  นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ  
18. นางวารุณี   มีอนันต์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
19. นางสาวนิตยา  พงษ์เพียจันทร์  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
20. นางกัลยา   เทพศิลา   นักวิชาการคลังช านาญการ 
21. นางสาวศิริวรรณ  เบ้าเที่ยง   นักวิชาการคลังช านาญการ 
22. นางสาวพรอุทัย  ไชยศึก   นักสันทนาการช านาญการ  
23. นายพสิษฐ์   ยะอัมพันธุ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

  

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.  

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประธานที่ประชุม  
กล่าวเปิดการประชุม เวลา 13.30 น. และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เรียนท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา พี่น้องพนักงาน

พี่น้องครูที่รักทุกท่านนะครับ วันนี้ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ในวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ต้องขอบคุณ ทุกกองส านัก โรงเรียน ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมสงกรานต์ที่ผ่านมา ก็ประสบความส าเร็จไปด้วยดี
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ในทุก ๆ กิจกรรม ก็ราบรื่น ถึงแม้มันจะเป็นเพียงกิจกรรมจัดขึ้นมาเพ่ือให้ได้มีการพบปะพูดคุยกันบ้าง ได้เจอ
หน้าเจอตากันบ้าง เพราะภายใต้สถานการณ์แบบนี้ เราจะจัดงานให้ใหญ่  เพ่ือรวมคนเยอะ ๆ ก็คงไม่ถูก
เพราะว่านับจากนี้เป็นต้นไป ก็ต้องรอการประเมินว่า หลังสงกรานต์แล้ว การแพร่ระบาดจะเป็นอย่างไร 
ในวาระเรื่องรายงานสถานการณ์ก็คงจะมีแจ้งให้ท่านได้รับทราบ  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น ครั้งที่ 3/2565  
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
วาระที่สองเรื่องรับรองรายงานการประชุม หากไม่มีท่านใดขอแก้ไขก็ขอรับรองไปก่อน แล้วถ้า

ประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมค่อยมาแจ้งติดตามในภายหลังนะครับ  
 

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนคร
ขอนแก่น ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

3.1 เรื่องรายงานสถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และสถานการณ์โรคไวรัส 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านรองนายกฯ ท่านรองปลัด ท่าน ผอ.ส านักกอง แล้วก็ผู้บริหารทุกท่าน
นะคะ ขออนุญาตน าเสนอสถานการณ์โรคในเขตเทศบาล แล้วก็สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก็จะ
เป็นสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2565 ตั้งแต่เดือนมกราคมมามีผู้ป่วย 1,098 ราย อัตราป่วย 1.65 แล้วก็
เสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วยตาย 0.18 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ระดับประเทศ อัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน 
1.65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.57 จังหวัดขอนแก่น 0.06 แล้วก็ในเขตเทศบาล 0.01 ในเขตเทศบาล ตั้งแต่
เดือนมกราคม – เดือนเมษายน พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 1 รายค่ะ เดือนมีนาคม อันนี้เป็น
สถานการณ์โรควัณโรค ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม พบผู้ป่วย 89 ราย  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  

ผมฝากทุกกองส านัก วันที่ประชุม คทม. อย่างน้อยในวาระเพ่ือทราบ แต่ละกองส านัก ผมอยากให้มี
เรื่องรายงานในที่ประชุม คทม. ของทุกกองส านักอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง เป็นกรณีเพ่ือทราบ เพราะไม่อย่างนั้น 
ท่านท าอะไรมาผมก็ไม่รู้ ถ้าไม่พูดเลย ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง อย่างเช่น ของคลังก็จะมีสถานะการคลังใช่ไหม 
ส านักช่าง มีความคืบหน้าการก่อสร้าง ส านักปลัด จะมีอะไรบ้างอย่างนี้ เป็นต้น กองยุทธศาสตร์ มีอะไร
น่าสนใจไหม เช่น โคครีเอชั่น อย่างที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่  พ้ืนที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่
งบประมาณแผนถ้ามี ก็มาเล่าให้กันฟัง อย่างน้อยก็ทุกกองส านักต่อไปนี้ ในวาระการประชุม คทม. ให้มีอย่าง
น้อยกองละหนึ่งเรื่อง เพ่ือรายงานเรื่องที่น่าสนใจ เรื่องส าคัญเราจะได้รับรู้ไปด้วยกัน กลับมาเรื่องนี้ต่อครับ 
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นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
อันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์โควิดทั่วโลกตอนนี้ก็ 510,000,000 กว่าราย อาการหนัก 42,000 กว่าราย

รักษาหาย 463,000,000 แล้วเสียชีวิต 6,000,000 กว่าราย  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เดี๋ยว ๆ พูดถึงเรื่องอะไรนะเมื่อสักครู่ หนัก 200 กว่าราย คือของที่ไหน  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

อันนี้สถานการณ์ทั่วโลกค่ะ แล้วก็อาการหนักท่ัวโลก 42,000 กว่าราย   
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

42,000 กว่าราย ใช่ไหม เสียชีวิตเท่าไหร่ 16,000 อันนั้นคือตัวเลขสะสมแต่กรณี 16,000 นี้ ตัวเลข
อะไร 16,895  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

อันนี้คือเสียชีวิตในรายสัปดาห์ค่ะ   
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

6,400,000 คือคนที่รักษาหาย ถูกไหมครับ แล้วก็เคสใหม่นี้ก็คือ ในรอบสัปดาห์คือ 4,500,000 
จะสังเกตว่าทั้งโลกเค้าเอาตัวเลข RT - PCR มารายงาน ไม่มีใครอยากตรวจอะไรมากมายแล้ว อินเดียใครจะไป
เชื่อ 2,000 อินเดีย 2,011 ไม่มีทาง ทุกคนเลิกตรวจ PCR แล้วใช้ ATK ให้รับรู้เพ่ือจะได้รักษาแต่ ATK ไม่เป็น
ตัวเลขรายงานในระดับโลก ทุกคนก็ซ่อนตัวเลขหมดแล้ว ไทยก็ยังซ่อนเลย เพราะขึ้นมา 500,000,000 ตั้งนาน
แล้ว ตอนนี้ขึ้นขยับมาแค่ 10,000,000 เอง ทุกคนก็ไม่พูดถึงตัวเลขกันแล้ว ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า มันเกิดอะไร
เปลี่ยนแปลงแบบนี้ ดูเหมือนความใส่ใจ คือไม่พยายามปั้นตัวเลขให้มันน่ากลัว เพราะเตรียมจะเปิดประเทศกัน 
ต่อไปเลยครับ กลับไปจอเมื่อสักครู่นิดนึง ท่านไปดูอินโดนีเซีย 317 ล าดับที่ 18 เป็นไปได้ไหมเวียดนาม 7,400 
ไปต่อเลยครับ  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

อันนี้ก็จะเป็น 10 ประเทศ ที่ติดเชื้อสูงสุดทั่วโลก 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  

เยอรมัน ญี่ปุ่น สหรัฐ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย อิตาลี ฝรั่งเศส ไทย 13,000 เลิกตรวจแล้ว PCR  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

อันนี้ ก็จะเป็นของทวีปเอเชีย  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ขนาด 13,000 ยังขึ้นที่ 24 เลยใช่ไหม ก็คือตัวเลขติดสะสมรวมเราขึ้นล าดับที่ 24 ฟิลิปปินส์ 213 
ปากีสถาน 100 เมียนมาร์ 21 ลาว ไม่ปรากฏเลย บรูไน กัมพูชา 12 ไปต่อเลยครับ  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

อันนี้ก็จะเป็นในประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,816 ราย เสียชีวิต 120 ราย ก็ก าลังรักษาอยู่ 
167,124 ราย  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ATK 7,009 ใช่ไหม ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 120 ไปดูช่องผู้ป่วยหนักตรงไหน ตรงนี้ในจอมีผู้ป่วยหนัก 
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นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
มีผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 1,800 กับ 800 กว่าค่ะ   

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ตัวเลขเสียชีวิตคงจะต้องมากต่อไป เพราะมีตั้ง 1,800 กับ 800 กว่า 2,600 เค้าพูดถึงแต่รักษา 

160,000 อยู่ที่ Hi หรือว่าอยู่ที่โรงพยาบาล   
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

รวมทั้ง Hi แล้วกอ็ยู่ในโรงพยาบาล 43,000 ค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

43,000 รักษานี่รวมทุกแบบใช่ไหม 160,000 อยู่โรงพยาบาลสนามอีก 120,000  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

อันนี้ก็จะเป็น จ านวน 10 อันดับของจังหวัดที่พบสูงสุด ในวันที่ 26 แต่มันจะเป็นรายงานของ 
 เมื่อวันที่ 25  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เห็นบอกไม่กี่วันก่อน ขอนแก่นขึ้นที่ 2 ลดลงมาเหลือ 300 กว่า อันนี้ 10 อันดับแรก ของคนที่ปอด
อักเสบในโรงพยาบาลขอนแก่น ติดอันดับ 5 (62) อัตราการครองเตียงในระดับ 2 – 3 ก็คือสีส้มกับสีแดง 
ใช่ไหม ถึง 28 % อุดรธานี อัตราการครองเตียง 37 % กาญจนบุรีเยอะมาก 52 %   
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

อันนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่มีปอดอักเสบใส่ท่อหายใจ แล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่ระหว่างช่วงสงกรานต์  
ตั้งแต่เมษายน - วันที่ 26 เมษายน อันนี้จะเป็นสถานการณ์ของจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 นะคะ มีผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ 359 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายสัปดาห์ สีแดงเป็น PCR สีเขียวเป็น ATK ค่ะ   
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ระลอก 5 น่ากลัวจริง ๆ ของจังหวัดใช่ไหม ทะลุขึ้นไปเท่าไหร่ 35,000  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

ใช่ค่ะ อันนี้จะเป็นแยกเป็นรายวัน ในช่วงสัปดาห์ 14,15,16 โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ 16 มีผู้ป่วย PCR 
เฉลี่ยวันละ 746 แล้วก ็ATK วันละ 4,407 ราย รวมผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 5,153 ราย ในช่วงสงกรานต์ค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  

เฉลี่ย PCR 746 ใช่ไหม ATK สัปดาห์ที่ 16 นี้เฉลี่ยวันละ 4,400 วันละนะ รวมกันแล้วสัปดาห์ที่ 16 
เฉลี่ยวันละ 5,000 กว่าราย สัปดาห์ที่ 16 ก็คือวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  

ช่วงสงกรานต์ค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 แล้วหลังสงกรานต์ ตัวเลขมันลดลงเลยนะ มีการพูดถึงตัวเลขท่ีมันลดลงไหม 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
 ไม่มีการพูดถึงค่ะ  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 เขาไม่ได้ซ่อนกันใช่ไหม ก็ดูในเทศบาลเรา ของเราพิสูจน์ของจริงเลย  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

อันนี้ก็คือจะแยกอัตราป่วยตามรายวันนะคะ จะเป็นกราฟแสดงตามรายวันก็หลังสุดก็เมื่อวันที่ 24 
สีแดงจะเป็นผลรวมทั้ง ATK บวก แล้วก็ PCR บวก ในวันที่ 24 PCR บวก 363 ATK บวก 1,750 รวมทั้งหมด 
2,113 ราย ซึ่งจะลดลงสูงสุดจะเป็น วันที่ 18 นะคะ 5,000 กว่าราย อันนี้คือจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด ที่อยู่ระหว่าง
การรักษา ณ วันที่ 25 53,043 ราย ก็จะเป็นผู้ป่วยใน 62 % โรงพยาบาลสนาม 64 % อยู่เป็น Community 
isolation 4 % อันนี้ก็จะเป็นในหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งจะรวมศูนย์
แพทย์ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลของเราด้วย ช่วงวันที่ 1 มกราคม - วันที่ 17 เมษายน จ านวนผู้เสียชีวิต 55 ราย ก็
จะพบว่าเป็นผู้สูงอายุ 76.4 % แล้วก็มีโรคประจ าตัว 80 % ไม่เคยได้รับวัคซีน 52.7 % แล้วก็ได้รับวัคซีนไม่
เกินสองเข็ม 36.4 % ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแยกของแต่ละวัน ก็จะพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็จะติดเชื้อโควิดสูง
เกือบทุกวัน อันนี้ก็ของอ าเภอเมืองขอนแก่น แยกเป็นรายวัน อันนี้ก็จะเป็นรายเดือน ส่วนในเขตเทศบาล
ข้อมูลตรงนี้ก็คือ 1 มกราคม - วันที่ 20 เมษายน 10,179 ราย  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

10 % ประชากรในทะเบียน 110,000 จ านวนทั้งหมดที่ติด 10,000 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

อันนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยโควิดที่อยู่ในหน่วยบริการในสังกัดของเทศบาลของเรานะคะ จะเป็นศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่ 1 ที่ 3 แล้วก็ที่ 5 รวมทั้งหมด 4,427 ราย ตั้งแต่เดือนมกราคม - วันที่ 24 เมษายน ในวันที่ 1 
พฤษภาคม เค้าจะปรับพื้นที่เป็นพ้ืนที่ควบคุมสีส้ม แล้วก็พ้ืนที่เฝ้าระวังสูงสีเหลือง พ้ืนที่ควบคุมจะมี 20 จังหวัด
พ้ืนที่เฝ้าระวังสูงก็คือจะมี 47 จังหวัด ซึ่งจังหวัดขอนแก่นก็จะอยู่ในพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง แล้วก็จะเป็นพ้ืนที่น าร่อง
การท่องเที่ยว  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 พ้ืนที่น าร่องการท่องเที่ยว คือสีฟ้าใช่ไหม 12 จังหวัด ก็คือเหลือแค่ 2 สีแล้ว 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึงเที่ยงคืน ส าหรับสีเหลืองใช่ไหม คงมาตรการป้องกันแบบบูรณาการทั่ว
ราชอาณาจักร ปรับมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จ ากัดเวลาในการบริโภคจากไม่เกินห้าทุ่ม เป็นไม่
เกินเที่ยงคืน โครงการจ ากัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA + 
หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น และมาตรการ COVID Free Setting คงมาตรการส าหรับสถาน
บริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการสถานบันเทิง  ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ผู้ประกอบการเปิด
ด าเนินการในรูปแบบร้านอาหารได้ตามมาตรการที่ก าหนด โดยขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
Work from home ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
 อันนี้ก็คือจะเป็นมาตรการส าหรับผู้สัมผัสของผู้ป่วยโควิด ปรับปรุงเมื่อวันที่ 20 เมษายน จากเมื่อก่อน
ที่ว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จะให้กักตัว 7 วัน จะลดเหลือการกักตัว 5 วัน อีก 5 วัน ก็คือให้สังเกตอาการตนเอง 
แตส่ามารถไปไหนมาไหนได้ตามปกติ ก็ให้กักตัวอยู่ที่บ้านแค่ 5 วัน แล้วก็ให้ตรวจ ATK ในวันที่ 5 และวันที่ 10 
ให้ตรวจ ATK 2 รอบ   
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 ก็คือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใช่ไหม ให้กักตัว 5 วัน แล้วผู้ป่วย 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เค้าให้รักษา 7 วัน แต่ว่าตอนนี้ส าหรับบุคคลทั่วไป ทางศูนย์แพทย์ต่าง ๆ 
ก็ยังให้รักษา 10 วัน อยู่ค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ต้ังแต่วันที่ผลตรวจเป็นบวกใช่ไหม เป็น 2 ขีด 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  

วันที่ผลตรวจเป็นบวกจะนับเป็น Day 0 หมายถึงอีกวันหนึ่งจะเริ่มนับเป็นวันที่ 1 ค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ก็คือวันที่ตรวจเจอเป็น Day 0 วันถัดไปจึงเริ่มนับ 1 แล้วไปอีก 10 วัน แบบนี้ใช่ไหม ถ้าบวก Day 0 ก็เป็น 11 วัน 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   

อันนี้ก็จะเป็นส านักงานป้องกันโรคควบคุมที่  7 ขอนแก่น เค้าก็ได้มีบริการตรวจหาโควิด ถ้าเกิดเป็น 
PCR 1,000 บาท แล้วถ้า 3 ยีน 1,200 บาท ATK 350 แล้วถ้ามีใบรับรองแพทย์ด้วย ก็ต้องเพิ่มอีก 200 
บาท อันนี้ก็คือจะทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง   
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เทียบกับโรงพยาบาลเอกชน ราคาใกล้เคียงกันไหม  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   
 ถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 แต่ก็ยังโหดอยู่นะ ATK เฉย ๆ  350 บาท 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   
 เป็นโรงพยาบาลขอนแก่น ถ้า RT- PCR เค้าคิด 1,550 บวกใบรับรองแพทย์ค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 ถ้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ก็จะเป็น 1,550 ศูนย์อนามัยที่ 7 ถ้าบวกใบรับรองแพทย์ก็จะเป็น 1,200 
2 ยีน 3 ยีน แปลว่าอะไร 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   
 ตรงนี้ขออนุญาตหาเพิ่มเติมค่ะ อันนี้ก็คือ ถ้าเกิดว่าผล ATK บวก ก็สามารถโทรเบอร์โทรได้ตามนี้ 
QR Code ตามนีเ้พ่ือขอเตียงค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 ให้พนักงานทุกคนควรจะจดเบอร์เหล่านี้เอาไว้ เพราะว่ารอบ ๆ ตัวเราก็เป็นกันเยอะแล้ว เกิดอะไรขึ้น
เรากจ็ะได้ตั้งสติ แล้วก็ติดต่อ เราอาจจะได้เปรียบเพราะเราก็เพียงแค่โทรหาผู้บังคับบัญชา โทรบอกสาธารณสุข
เฉย ๆ ของพวกเราและมันได้เปรียบ แต่ญาติของท่าน คนใกล้ตัวท่าน คนอ่ืนเค้าไม่รู้แบบนี้ ดังนั้น ควรจะจด
เบอร์แบบนี้เอาไว้ แล้วพอเป็นญาติหรือใครเป็น คนที่รู้จักเป็นแบบนี้ เราก็จะได้แนะน าได้โดยเฉพาะ QR Code 
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พวกนี้ เราจะต้องถ่ายเอาไว้ไหม เก็บเอาไว้ไหม หรือยังไง เพ่ือที่จะให้คนใกล้ตัว เวลาเกิดขึ้นเค้าจะได้สามารถ
ติดต่อได้ อันนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญมาก นอกจากเตรียมใจแล้ว การเตรียมตัวได้เวลาพิจารณาแล้วว่าถ้าอยู่บ้านของ
ท่าน แล้วก็เป็นในระดับเขียว ท่านจะต้อง Hi แทบจะไม่มีโรงพยาบาลให้ท่านอยู่ ก็แปลว่าอยู่บ้านเรามันต้อง
เตรียมห้องยังไงไหม เตรียมห้องไม่สะดวก มันมีทางเลือกแบบอ่ืนไหม นี่คือการเตรียมตัวแล้วนะครับเวลาเกิด
เหตุขึ้นมา มันจะได้ไม่ฉุกละหุก กลับไปก็ทบทวนตัวเอง บ้านเราเป็นแบบนี้ ถ้าเกิดขึ้นมาก็บังคับให้เรา Hi 
เราจะท ายังไง ของผมเมื่อสัปดาห์หลังสงกรานต์ 15,16,17 คนใกล้ตัวติด เราจะเป็นกลุ่มเสี่ยง ผมก็ไปนอน
โรงแรม ไปนอน 3 วัน ขนาดเป็นกลุ่มเสี่ยงโรงแรมยังเปิดให้นอนเลย ก็บอกเขาไปตรง ๆ เค้าก็อยากให้นอนเค้า
ก็ต้องการลูกค้าไปนอนตั้ง 3 คืน แล้วก็ล่าสุดรายงานตัวนะครับ เมื่อวานก็เป็นลบอยู่นะ พวกที่ไปด้วยกันตรวจ
บ่อย ๆ นะบอกไว้ก่อน ต่อเลยครับ  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   
 อันนี้นะคะ ส่วนมากทุกคนจะเข้าใจพอตรวจ ATK ขึ้น 1 ขีด ไม่ครบ 10 วัน ถือว่าหายแล้วจริง ๆ แล้ว
ก็คือตัว ATK สามารถตรวจจับหาเชื้อได้เฉพาะ วันที่ 5 - 7 แล้ว ก็หลังจากนั้นก็คืออาจจะไม่พบเชื้อแล้ว แต่เรา
ก็ต้องกักตัวจนครบ 10 วัน  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 หลายคนเข้าใจผิดว่า ระหว่างการรักษาโควิดก็คือ ติดโควิดมาแล้วแล้วตรวจ ATK ขึ้น 1 ขีด ทั้งที่ไม่
ครบ 10 วัน คือหายแล้ว ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดแปลว่าอะไรครับ ก็ไปดูประโยคข้างล่าง เมื่อพบผลเป็นบวกแล้ว
ไม่แนะน าให้ตรวจในระหว่างการรักษา และหลังรักษาเพราะ ATK สามารถตรวจจับเชื้อได้เฉพาะ วันที่ 5 - 7 
หลังจากการติดเชื้อเท่านั้น สมมุติ Day 0 คือวันที่ตรวจเจอ แต่มันถือว่าเป็น วันที่ 5 - 7 ของการติดเชื้อมาก็คือ
เราติดมาแล้ว 5 - 7 วัน ผลตรวจเพ่ิงจะปรากฏ การตรวจไม่พบเชื้อในระหว่างกักตัว ไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อแล้ว
ยังสามารถแพร่เชื้อได้ ต้องกักตัวดูแลสุขภาพให้ครบ 10 วัน ตามก าหนด ดังนั้น 10 วัน ยังยืนยันตรงกันนะครับ 
คือวันที่ตรวจเจอคือ Day 0 (10 วัน) ก็คือนับ 1 หลังจากวันที่ตรวจเจอไปอีก 10 วัน รวมเป็น 11 วันถูกต้อง
นะครับ  
นางภคอร  ทองสุข   รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
 เรียนท่านนายกฯค่ะ ขออนุญาตเพ่ิมเติมในเรื่องของการนับ Day 1 ก็คือ วันที่ตรวจเจอ Day 0 กรณีที่
เค้าเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว รับยา ให้นับวันนั้นเป็น Day 1 เลย ก็คือถึงแม้เราจะตรวจเจอวันนี้ แต่เข้าสู่ระบบ
การรักษาพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ก็จะเป็น Day 1  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 ถ้าตรวจเจอท่ี Day 0 แล้ว รักษาวันนี้วันนี้ก็จะเป็น Day 1  
นางภคอร  ทองสุข   รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
 ก็คือรับเข้าสู่ระบบการรักษาด้วยยา โดยลักษณะของการติดเชื้อไวรัสโดยทั่วไป ภายในหนึ่งสัปดาห์
ภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถที่จะท าลายเชื้อหายได้เอง เพราะฉะนั้น ในกลุ่มหนึ่งที่เป็นอาการสีเขียวจริง ๆ 
หมออาจจะพิจารณาไม่ให้ฟาวิพิราเวียร์หรือว่าไม่ได้ให้ฟ้าทะลายโจร ก็คือให้รักษาตามอาการ ไอก็กินยาแก้ไอ 
มีไข้ก็กินยาลดไข้  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 มีค าแนะน าไหม สมมุติวิตกจริตมาก อยากจะกินฟ้าทะลายโจร มีข้อแนะน าไหม 
นางภคอร  ทองสุข   รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
 คือในส่วนของกรณีที่พบผลเป็นบวก การรักษาก็คือ รักษาโดยการใช้ยาฟ้าทะลายโจร หรือฟาวิพิราเวียร์ 
ได้ก็คือเป็นการเพ่ิมตัวยาที่จะเข้าไปท าลายเชื้อ ให้เชื้อถูกท าลายได้ไวขึ้น แต่ในกรณีท่ีอาการไม่เยอะ หรือว่าไม่
มีอาการแล้ว ไม่ได้กินยา ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราก็สามารถพ่ีจะจัดการเชื้อได้ เพราะฉะนั้น โดยทั่วไปว่าท าไม
ถึงจะต้อง 10 วัน ก็คือเชื้อไวรัส โดยปกติเหมือนหวัดก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์ ก็สามารถท่ีจะหายได้ค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 ไม่ ก าลังถามเมื่อสักครู่นี้  วิตกจริตเดี๋ยวไอ เดี๋ยวเจ็บคอ แล้วอยากจะกินฟ้าทะลายโจรแบบนี้  
มีข้อแนะน าไหม 
นางภคอร  ทองสุข   รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 

โดยที่ยังไม่บวก ใช่ไหมคะ ก็คือในส่วนโดยทั่วไปเค้าก็จะยังไม่แนะน า เพราะว่าการกินฟ้าทะลายโจร
มันก็จะมีผลต่อไต ก็ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 สมมุติเราอยากจะกินแก้เจ็บคอแบบนี้ กินวันละ 3 มื้อ มื้อละ 2 เม็ด ไม่กินครบ 180 มิลลิกรัม แบบนี้
แบบนี้ได้ไหม กิน 2 – 3 วัน ไหนเภสัชตอบ คืออยากให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่อย่างนั้นบางคนวิตกจริตมาก 
ก็กินเอง กินเยอะ ๆ ก็มีผลต่อไตแบบนี้  
นายเดชาชัช สายเมธางกุร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข 
 ถ้าพูดถึงในส่วนของฟ้าทะลายโจรนะครับ กรณีที่เรามีอาการเจ็บคอ ไอ สามารถรับประทานได้ 
แต่ทานในขนาดที่มีระบุไว้ในฉลาก เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีหลายขนาดมิลลิกรัม ดังนั้น ขนาดจ านวนเม็ดต่อ
ครั้งจะมีไม่เท่ากันในแต่ละยี่ห้อ อันดับแรกจะต้องดูว่าเรามีอาการไอ หรือเจ็บคอ ก็สามารถทานได้ 2. ก็คือทาน
ในขนาดที่ระบุไว้โดยส่วนใหญ่ก็คือ จะทาน 3 ครั้งต่อวัน โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ 3 แคปซูลต่อครั้ง หนึ่งวันก็ 
3 เวลา ในการรับประทานครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แล้วแนะน าว่า คือถ้ามีอาการเจ็บคอหายแล้ว ต้องรีบหยุดเลยถูกไหม อย่าไปกินต่อเนื่อง 
นายเดชาชัช สายเมธางกุร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข 

อยากกินติดต่อกันเกิน 5 วัน ครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ถ้าจะให้ชัวร์ กรุณาบอกเบอร์หน่อย เผื่อพ่ีน้องเค้าจะโทรถาม บอกเบอร์หน่อยครับ ท่านก็จดเอา
หน่อยนะ 
นายเดชาชัช สายเมธางกุร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข 

096-946-6288 ครับ  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ดังนั้น ใครที่วิตกจริต เดี๋ยวเจ็บคอ อยากจะกินเพ่ือให้หาย แล้วก็ไปอ่านฉลากแล้ว ก็ยังไม่รู้เรื่องก็เอา

ฉลากยากับยาแล้วก็ถาม นายเดชาชัช สายเมธางกุร เค้าจะแนะน าเอง แต่ส าคัญก็คือ เมื่อมีอาการแล้ว 
ข้อแนะน าก็คือให้รีบหยุด อย่ากินต่อเนื่องใช่ไหม ไปต่อครับ  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   

ถ้าเกิดว่าเราติดโควิดแล้ว มีโอกาสที่จะติดโควิดซ้ าได้อีก โดยเฉพาะเชื้อโอมิครอน จะมีการพบติดเชื้อ
ซ้ าสูงกว่าเดลต้า 3 – 6 เท่า ก็สาเหตุส่วนมากเกิดจากที่เรามีภูมิคุ้มกันต่ า ก็คือได้รับวัคซีนนานมากกว่า 6 เดือน
หรือว่ามีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ปกติตอนนี้เชื้อก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง สิ่งส าคัญเลยก็คือตัวผู้ป่วยเองหลังจาก
หายแล้ว หรือว่าประชาชนทั่วไปอาจจะไม่เข้มในมาตรการในการดูแลตัวเองแล้ว ก็มีพฤติกรรมเสี่ยง ก็จะท าให้
ติดเชื้อโควิดได้ค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ข้อส าคัญ ข้อหนึ่งได้รับวัคซีน หรือได้รับไม่ครบ หรือรับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานกว่า 6 เดือน หมายความ
ว่าฉีดเข็มสามถึง 6 เดือนแล้ว ไม่ไปฉีดเข็มสี่ ก็มีโอกาสติดอีก ใช่ไหม 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   

ใช่คะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ดังนั้น ถ้าจะให้ด ีคนที่ฉีดเข็มสาม พอพ้นไป 3 เดือน อย่างต่ าแล้วก็ควรจะฉีดเข็มสี่ ใช่ไหม 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   

ตอนนี้เข็มสี่ ก็คือต้องฉีดห่างจากเข็มสาม 4 เดือนค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ดังนั้น ข้อแนะน าส าหรับท่านที่ฉีดเข็มสามไปแล้ว ก็ไปดูระยะเวลา พอครบสี่เดือนแล้วก็สามารถ  เค้า
ยังให้ walk in ฉีดไหมเข็มสี่ หรือให้เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   

ตอนนี้ก็คือ walk in จะมีประกาศเป็นแต่ละช่วงค่ะ เหมือนกับศูนย์แพทย์วัดหนองแวง ตอนนี้ก็ยกเลิก
ไปแล้ว เค้าก าลังจะมีว่าให้แต่ละศูนย์แพทย์ให้บริการในการฉีดค่ะ ก็ยังไม่ทราบระยะเวลาก าหนด ว่าจะเริ่ม
เมื่อไหร่ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ถ้ามีข้อมูลนี้ สาธารณสุขช่วยอัพเดทข้อมูลให้ส านักปลัด เพ่ือส านักปลัดส่งข้อความแจ้งไปยังกองส านัก 
โรงเรียนให้เขาได้รับทราบ เผื่อเค้าสนใจอยากจะฉีดเข็มสี่ เนื่องจากระยะเวลามันนานมาพอสมควร ก็ควรจะไป
ฉีดได้นะครับไปต่อครับ  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   

เรารู้ได้ยังไงว่าเราติดซ้ าโควิด โดยทั่วไปการติดซ้ า เกิดจากการหลังติดเชื้อครั้งแรกเกิน 3 เดือน แต่ใน
บางรายอาจจะนานกว่าคนทั่วไป ก็เมื่อตรวจอาจจะพบเชื้อหลงเหลืออยู่  ก็คือหมายถึงว่าในบางคนถ้าเกิดว่า
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หลัง 3 เดือนไปแล้ว มีโอกาสที่จะติดซ้ าหลังจากหายครั้งแรกไป 3 เดือน แล้วก็ในบางราย ผู้ป่วยบางรายอาจจะ
มีอาการป่วยหนักกว่าคนทั่วไป พอเราตรวจอาจจะเป็นซากเชื้อ อาจจะตรวจพบแบบนี้ค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แล้วทีนี้ท าให้ผลตรวจเป็นบวก นานหลายสัปดาห์ 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   

ค่ะ ก็เลยคิดว่าตัวเองติดเชื้อซ้ าอีกครั้ง 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ก็มันตรวจแล้วมันเจอสองขีด ตรวจ 3 อาทิตย์สองขีด 3 อาทิตย์แล้วแบบนี้ จะให้เข้าใจว่ายังไง ต้องไป
ตรวจ PCR เลยใช่ไหมถ้าแบบนี้ 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   

เพราะในบางคนมันสามารถท่ีจะพบเป็นซากเชื้อ แต่เค้าระบุว่าพอเป็นซากเชื้อตรงนี้ มันไม่สามารถจะ
แพร่เชื้อได้ แต่ถ้าไม่สบายใจ ก็อาจจะต้องไปตรวจ PCR แต่ตอนนี้ PCR ถ้าเกิดเราไปตรวจมันต้องจ่ายเงินเองค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าใช่ไหม ว่าท าไมตรวจสองขีดอะไรตั้ง 3 อาทิตย์ ก็ยังสองขีดอยู่ ก็ต้องไป 
PCR ก็ต้องยอมตรวจว่ามันเป็นเชื้อตายหรือเปล่า หรือยังไง 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   

เพราะว่าถ้าตรวจเจอ PCR มันจะมีค่า CT หมายถึงว่า เราจะรู้ได้ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ค่า CT ที่มันสูงขึ้น
หมายถึงว่าเริ่มจะหาย หรือว่าเป็นซากเชื้อแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าค่า CT ต่ าลงมา เหมือนกับ 20 ลงมา ก็คือเชื้อ
ก าลังเยอะอยู่ หรือว่าอาจจะเพ่ิงเริ่มป่วย  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ก็ยอม ถ้ามันยาว ๆ แบบนี้ แล้วมันตัดสินอะไรไม่ได้ ไปตรวจ PCR มันจะเห็นค่าชัดเจนว่า เริ่มป่วย
หรือว่ากลายเป็นซากเชื้อ 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   

แล้วก็ในบางคน หลังจากที่ว่าป่วยด้วยโควิดแล้ว ก็จะมีภาวะลองโควิด ก็คือการที่ผู้ป่วยโควิดมีอาการ
ต่อเนื่องนานกว่า 3 เดือน หลังจากท่ีติดเชื้อก็ส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงตั้งแต่ต้น มักพบในผู้หญิง
มากกว่าผู้ชาย สาเหตุก็คือมี 4 สาเหตุมาจากที่เชื้อหลงเหลือในอวัยวะต่าง ๆ ท าให้เกิดการอักเสบการอักเสบ
ในหลายอวัยวะท าให้มีความผิดปกติถาวร ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาว แล้วก็สามผลกระทบจากการรักษาก็นอน
ในโรงพยาบาลระยะยาว สี่ระบบภูมิคุ้มกันท างานผิดปกติภายหลังการติดเชื้อจะสามารถท าให้เกิดภาวะลองโค
วิดได้ค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ยกตัวอย่างหน่อย เช่น อักเสบในหลายอวัยวะ 
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นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   
อันนี้ก็คือจะเป็นภาวะลองโควิดที่สามารถพบได้  ก็จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ในกลุ่มแรกก็จะมีอาการ

อ่อนเพลีย หรือสองในบางคนจะรู้สึกหายใจไม่เต็มอ่ิม ท ากิจกรรมปกติได้ลดลง มีภาวะเหนื่อยง่ายขึ้น บางคนก็
คืออาจจะมีภาวะสมองเสื่อม เช่น ขาดสมาธิไม่สามารถจดจ่อในสิ่งที่จะท า ความจ าสั้นลง มีปัญหาการนอน
หลับ มีความสามารถในการควบคุมความคิดและอารมณ์และพฤติกรรมลดลง แล้วก็อาจจะพบอาการอ่ืน  ๆ 
ร่วมด้วยเช่น มีอาการใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดสมองอุดตัน หรือว่ามีลิ่ม
เลือดอุดตันในอวัยวะต่าง ๆ หรือบางคนก็มีอาการปวดหู หรือมีเสียงในหู บางคนก็ลิ้นอาจยังรับรสได้ไม่ดี หรือ
ว่าจมูกยังไม่ได้กลิ่น หรือบางคนจะมีผื่นตามตัว ผมร่วง ซึ่งอาการเหล่านี้ที่ได้ถามมาก็เจอมาเกือบทุกอาการใน
หลาย ๆ ผู้ป่วยที่เจอ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

มีพนักงานเรา 1 คน หลังจากหายจากโควิดดูเหมือนเค้าจะเป็นเรื่องของเหนื่อยง่ายขึ้น แบบนี้คือเค้า
ขายลองโควิดใช่ไหม 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   

ใช่ค่ะ ภาวะลองโควิดค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แต่มันก็อาจจะเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่างรวมกัน เป็นวิตกจริตไปเลย ยิ่งรู้มากยิ่ง
วิตกจริตมาก ไปต่อเลยครับ 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   

ถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้ ก็ควรถ้าเกิดมีภาวะลองโควิดควรรีบไปพบแพทย์  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ใครที่วิตกจริตบ่อย ๆ ถ่ายจอนี้ไว้นะครับ อาการแบบไหนเสี่ยงเป็นลองโควิดแล้วควรไปพบแพทย์ คือ
คนที่ติดมาแล้วใช่ไหม เจ็บหน้าอกใจสั่น ชา หรือแขนขาอ่อนแรง เหนื่อยจนไม่สามารถท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง เมื่อมีอาการผิดปกติ หรือหลังจากติดเชื้อโควิดนานเกินกว่า 2 เดือน มีอาการเหล่านี้
คือถ้าลองโควิดก็แปลว่าต้องไปพบแพทย์อย่างเดียว ใช่ไหม  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   

ไม่ค่ะ ถ้าเกิดว่าจะเป็นที่ระบุแบบนี้ ถ้าเกิดเค้าเป็นไม่มากในบางคนก็อาจจะไม่ต้องไปพบก็ได้ค่ะ หรือ
ที่อ่อนเพลีย 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

น่าจะวิตกจริตอยู่นะ มากกว่า 200 อาการ ต่อเลยครับ 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค   

อันนี้ก็จะเป็นสรุปผลการฉีดวัคซีนของประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา อันนี้ก็ท่ีอายุ 60 ปี
ขึ้นไป แล้วก็ผู้ที่มีอายุ 5 - 11 ปี ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วในกลุ่มเป้าหมายหลัก อันนี้ก็จะเป็นผลการฉีด
วัคซีนของจังหวัดขอนแก่น ก็ตอนนี้โดยรวมฉีดไปตามสิทธิการรักษาพยาบาลทั้งหมด 1,688,242 คน ก็ฉีดไป 
1,263,279 คิดเป็น 74.83 % ส่วนเข็มที่สองก็ร้อยละ 66.88 เข็มที่สามร้อยละ 26.99 นะคะ อันนี้ก็จะแยกเป็น
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แต่ละอ าเภอ อันนี้ในกลุ่มเด็ก 5 - 11 ปี ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่หนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนักเรียน 12 - 17 ปี ในเข็ม
ที่หนึ่ง ได้รับไปร้อยละ 110.13 รับเข็มที่สองไปร้อยละ 85.37 แล้วก็ตอนนี้ก็คือเค้าจะเริ่มกระตุ้นเข็มที่สาม
ให้กับกลุ่ม 12 - 17 ปีค่ะ ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ จะมีการส ารวจแล้วก็จะมีการวางแผนในการด าเนินงาน
ฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มเด็ก 12 - 17 ปี ขอบคุณค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม ให้นัดประชุม คทม. เป็นการประชุม คทม. ก่อนเปิดเทอม ให้ส านักศึกษา
รวบรวมมาตรการของ 11 โรงเรียนและ 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงานในที่ประชุม เช่น มาตรการดังต่อไปนี้
ปฏิบัติทั้งหมดกี่โรงเรียน มีโรงเรียนนี้มีมาตรฐานการปฏิบัติแตกต่างกัน ดังนี้ อย่างนี้เป็นต้น หรือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีแนวทางแบบนี้ แบบเดียวกัน หรือ มีบางศูนย์ที่แตกต่าง ดังนี้ อะไรแบบนี้ ด้วยเหตุผลนี้ ให้รวบรวม
และการประชุม คทม. ครั้งต่อไปก่อน 17 พฤษภาคม เพ่ือรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า มาตรการ
เตรียมการก่อนเปิดเทอมเป็นอย่างไร วัคซีนของ 5 - 11 กับ 11 - 18 ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าใช่ไหม คนไม่ฉีด
ก็ไม่ฉีดเลยหรือว่าเค้าไปฉีดทีหลัง พอจะรู้ข้อมูลนี้ไหม ของโรงเรียน ส านักการศึกษาไปท าการบ้านนะ ว่าที่เคย
ฉีดอัพเดทล่าสุด ตัวเลขของเด็กที่ฉีดวัคซีนแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไร แล้วก็มีการประเมินกับผู้ปกครองไหมว่า
ยังไงเราก็จะเปิดเทอมผู้ปกครองจ่ายยังไง ก็มี Feedback จากผู้ปกครองมาเล่าให้ฟังหน่อยก็ดีนะครับ   
นายมานพ  ช่องตะคุ   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ขออนุญาตครับ เพ่ือเป็นข้อมูลในการที่จะวางแผนในเรื่องของบุคลากร วันนี้คณะครูเรา แล้วก็
บุคลากรได้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สามไปส่วนมากแล้ว ก็อยากสอบถามทางข้อมูลที่จะพิจารณาว่า หากเป็นไป
ได้ทางครคูนเราก็อยากจะรับการฉีดเข็มกระตุ้นที่สี่เพิ่มเติมอย่างนี้ มีข้อมูลไหมครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

อย่างนี้แหละประกาศให้เป็นนโยบาย ประสานตรงกับสาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ ช่วยท าการบ้านให้
หน่อยว่าเค้าจะเปิดให้ศูนย์แพทย์แต่ละศูนย์ฉีดอีกทีเมื่อไหร่ แล้วก็การประสานงานจากสาธารณสุขฯ ส านัก
ศึกษาเพ่ือให้ครูโรงเรียนที่ประสงค์จะฉีดกระตุ้นเข็มที่สี่ ก็จะมีการนัดหมายให้เพ่ือให้ไปฉีด รวมถึงบุคลากรของ
เทศบาลด้วย ส านักปลัดกับกองการเจ้าหน้าที่ ก็ให้ท าการบ้านในเรื่องนี้ด้วย จะเปิดโอกาสให้พนักงานที่ฉีดเข็ม
สามได้ฉีดเข็มสี่ท าตารางท า Timeline เอาไว้ว่าใครควรจะได้ฉีดเข็มสี่ ยกเป็นกลุ่มเมื่อไหร่อย่างไร เพ่ือจะได้
ประสานกับศูนย์แพทย์เพ่ือฉีดให้ได้ ผมต้องการการรายงานด้วยว่า จ านวนของครูที่ฉีดวัคซีนเข็มหนึ่ง เข็มสอง 
เข็มสาม เข็มสี่ ก่อนเปิดเทอมมีมากน้อยแค่ไหน แล้วครูที่ไม่ยอมฉีดเกิดจากสาเหตุอะไร แล้วจะท ายังไงต่อกรณี
ที่เค้าไม่ฉีด ก็คงไม่ใช้อ านาจไปบังคับ เพียงแต่จะพูดคุยกับเขายังไง  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมายดังนี้ 
- มอบทุกส านักกอง ให้มีเรื่องรายงานในที่ประชุม คทม. อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง เป็นกรณีเพื่อทราบ 

เพื่อรายงานเรื่องท่ีน่าสนใจ เรื่องส าคัญในที่ประชุม คทม. ครั้งต่อไป 

- มอบส านักสาธารณสุขฯ รวบรวมตัวเลขของพนักงานที่ฉีดเข็มสามแล้ว มีจ านวนเท่าไหร่ สรุป
ข้อมูลเพื่อส่งให้ส านักปลัดฯ เพื่อส านักปลัดฯจะส่งข้อความแจ้งไปยังกองส านักและโรงเรียนให้รับทราบ 
เพื่อจะด าเนินการฉีดเข็มสี่ ต่อไป 
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- มอบส านักการศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษาทั้ง 11 โรงเรียน รวบรวมมาตรการหรือ
แนวทางปฏิบัติเตรียมการของ 11 โรงเรียนและ 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอัพเดทตัวเลขล่าสุดของเด็กที่
ฉีดวัคซีนแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไร รวมถึงการประเมิน  Feedback กับผู้ปกครอง  ก่อนการเปิดเทอม 
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ 

- มอบส านักสาธารณสุขฯ ส ารวจศูนย์แพทย์แต่ละศูนย์ จะมีการฉีดวัดซีนอีกเม่ือไหร่ แล้วก็การ
ประสานงานกับส านักการศึกษา เพื่อให้ครูโรงเรียนที่ประสงค์จะฉีดกระตุ้นเข็มที่สี่ ด าเนินการนัดหมาย วัน
และเวลา รวมถึงบุคลากรของเทศบาลด้วย  

- มอบส านักปลัดเทศบาล และกองการเจ้าหน้าที่ ส ารวจพนักงานที่ฉีดเข็มสาม ให้ได้ฉีดเข็มสี่ 
ท าตาราง และท า Timeline เอาไว้ว่าใครควรจะได้ฉีดเข็มสี่ ยกเป็นกลุ่มเม่ือไหร่อย่างไร เพื่อจะได้ประสาน
กับศูนย์แพทย์เพื่อฉีดเข็มสี่ และรายงานจ านวนของครูที่ฉีดวัคซีนเข็มหนึ่ง เข็มสอง เข็มสาม เข็มสี่ ก่อน
เปิดเทอม มีจ านวนเท่าใด รายงานนายกเทศมนตรีฯ ทราบ 

 

3.2 เรื่องรายงานผลโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา COVID – 19 เข็มกระตุ้น 
(ลูกหลานกลับมา ชีวาไม่วอดวาย) 

นางภคอร  ทองสุข   รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
  เรียนท่านนายกฯ ผู้บริหารทุกท่านนะคะ ขออนุญาตรายงานผลการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด
เข็มกระตุ้นจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โครงการลูกหลานกลับบ้าน ชีวาไม่วอดวาย ก็คือมีการจัดให้บริการฉีด
โดยเป็นการโมบายเคลื่อนที่ไปในพ้ืนที่ชุมชน เข้าถึงได้ง่ายก็คือ 11 หน่วยบริการฉีด ศูนย์บริการฉีด 4 วันก็คือ
วันที่ 7 วันที่ 8,11 แล้วกว็ันที่ 12 ตามสถานที่ แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบ ส าหรับชุมชนที่เข้าร่วม
ด าเนินการมี 93 ชุมชน ที่ไม่ได้เค้าก็จะมี ศรีจันทร์พัฒนากับเจ้าพ่อเกษม ส่งกลุ่มเป้าหมายมาทั้งหมด 6,175 คน 
ส าหรับหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการกับเทศบาลก็จะมี โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 แล้วก็โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ ให้บริการตามวันที่น าเรียนแล้วนะคะ จากทั้ง 4 วัน มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 4,043 ราย โดยเป็น
วัคซีนเข็มหนึ่ง จ านวน 151 ราย ซึ่งวัคซีนเข็มหนึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ละแวกศรีฐานกับโนนชัย บ้านดอน 
แล้วก็วัคซีนเข็มสอง จ านวน 56 ราย วัคซีนเข็มกระตุ้นสามและสี่ จ านวน 3,836 ราย โดยให้บริการวัคซีนเป็น 
AstraZeneca และ Pfizer อันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดที่ขออนุญาตน าเรียนว่าในพ้ืนที่ต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมายที่
ส่งกลับไปจริง ส่วนหนึ่งที่ชุมชนส่งก็อาจจะต่ ากว่า แต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้รับการประชาสัมพันธ์ ก็เป็นคน
ในชุมชน หอพัก ที่มาเพ่ิมตัวเลขก็เลยจะอยู่ที่มาฉีดอยู่ที่ 4,000 กว่าราย จาก 6,000 กว่าราย โดยพื้นที่ที่มีการ
ฉีดเยอะที่สุด แต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่คนของพื้นที่ศรีนครินทร์ใน 10 ชุมชนของเทศบาลนครขอนแก่น 
ทีข่ึ้นอยู่กับศรีนครินทร์ ก็คือพ้ืนที่ของศรีนครินทร์มีคนไปฉีด 1,000 กว่าราย จากที่ชุมชนส่ง 500 กว่าราย 
แต่ในส่วนของชุมชนจะไปค่อนข้างน้อย เนื่องจากว่าในเรื่องของการเข้าถึงบริการเค้าอาจจะมองว่าเดินทางและ
ไปรับบริการตรงจุดนั้น ทั้งที่จอดรถอะไรค่อนข้างจะล าบาก ในจุดที่ไปรับบริการเยอะที่สุด ก็จะเป็นศูนย์สร้าง
สุขที่เปิดให้บริการอยู่แล้ว ส าหรับปัญหาอุปสรรคก็คือ ในเรื่องของการจัดบริการรถรับส่ง ซึ่งได้รับการ
อนุเคราะห์จากส านักศึกษา ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุกับประชาชนทั่วไปที่ไม่มีรถ ที่เราไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง 
เนื่องจากว่าการให้บริการฉีดจะค่อนข้างหลายชุมชนต่อวัน เพราะฉะนั้น ก็จะดูแลได้ในส่วนที่ร้องขอมาเบื้องต้น 
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แล้วก็ชุมชนส่วนใหญ่แจ้งความประสงค์ให้ฉีด ณ ที่ท าการชุมชน แต่การจัดบริการไม่สามารถด าเนินการได้
ตามนั้น เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาแล้วก็หน่วยบริการสาธารณสุขที่ใช้ฉีดให้ตามจุดต่าง ๆ ทั้งหมด 11 จุด 
ส าหรับข้อเสนอแนะที่จะด าเนินการต่อก็คือ ในเรื่องของการจัดบริการของหน่วยปฐมภูมิ ในพ้ืนที่ในการที่
ให้บริการโดยเฉพาะคนที่ได้เข็มหนึ่งแล้ว ต้องมารับเข็มสองต่อเพ่ือให้ได้วัคซีนทั้งสองเข็มครบ ในส่วนของเข็ม
กระตุ้น ก็จะเป็นการให้บริการของหน่วยปฐมภูมิ ซึ่งได้มีการพูดคุยกันเบื้องต้นแล้ว จะมีการจัดบริการให้แล้วก็
ข้อเสนอแนะอีกหนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัด ก็คือกรณีที่ก่อนหน้านี้ ซึ่งเราขอความร่วมมือชุมชน 100 % ในการที่ท า
โครงการรณรงค์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หรือ อสม. ประชาสัมพันธ์ ชุมชนประชาสัมพันธ์โดยลักษณะงาน
ปกติ ก็จะมีคนไปรับบริการค่อนข้างน้อย แต่เมื่อเป็นการโมบายเข้าไป แล้วประธานชุมชน อสม. เดินเคาะ
ประตูบ้าน เชิญชวน ก็จะมีคนมารับบริการในกลุ่มเข็มหนึ่งกับเข็มสอง หรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุ อันนี้ก็จะเข้าถึงได้
ถ้าสามารถเสริมพลังให้กับชุมชนช่วยด าเนินการอย่างต่อเนื่องได้  ก็จะท าให้การมารับวัคซีนเข็ม 1, 2, 3, 4 ก็
เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น อันนี้ก็คือภาพกิจกรรม ก็ขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่าน ที่กรุณาไปให้ก าลังใจ ทั้งในส่วน
ของชุมชน แล้วก็เจ้าหน้าที่แต่ละจุด เจ้าหน้าที่ก็ให้บริการ โดยสักครู่นี้ที่ท่านนายกฯ พูดถึงว่าการจะบริการ
พ้ืนที่ในส่วนของศูนย์แพทย์จะด าเนินการเมื่อไหร่บ้าง ในส่วนของศูนย์สร้างสุขปิดให้บริการไปแล้ว วันสุดท้ายก็
คือ วันจันทร์ที่ 11 ที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ปิด แต่ว่ามีเปิดบริการให้ที่ศูนย์วัดหนองแวง ซึ่งอยู่ติดกับศูนย์สร้าง
สุขให้บริการทุกวันศุกร์ ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ให้บริการทุกวันพุธ ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ให้บริการทุกวัน
อังคาร ศูนย์แพทย์ชาตะผดุงให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ในส่วนศูนย์บริการสังกัดของเทศบาลเอง จะให้เดือนละ
ครั้ง เนื่องจากข้อจ ากัดในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เรามี โดยศูนย์หนึ่งจะให้บริการช่วงวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 
ศูนย์ 3 วันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน และศูนย์ 5 ให้บริการวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ซึ่งในกรณีนี้ 
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลมีคนต่างพ้ืนที่ส่วนคนของศูนย์แพทย์อ่ืนสามารถใช้บริการในพื้นที่อีกศูนย์แพทย์หนึ่งได้ไหม 
ตรงนี้ก็สามารถด าเนินการได้นะคะ ทางหน่วยบริการสาธารณสุขก็มีการพูดคุยกัน โดยเฉพาะศูนย์แพทย์วัด
หนองแวง จะมีความพร้อมในเรื่องของเจ้าหน้าที่ การจัดบริการในเรื่องของสถานที่ พร้อมรับกับทุกท่านที่จะไป
รับบริการค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 เดือนเมษายนจบไปแล้วถูกไหม ทีนี้เดือนพฤษภาคมจะเป็นไปตามก าหนดการนี้ไหม ส านักศึกษาพูดไว้
ก็ส านักศึกษา 11 โรงเรียนศูนย์เด็ก 11 ศูนย์ โดย ผอ.มานพ ช่องตะคุ รองมนตรี สิงหปุณณภัทร แล้วก็
สาธารณสุขฯ โดย ผอ.ศิริกัลยา โพธิจันทร์ รองบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง นัดเวลาพูดคุยกัน โดยนางภคอร ทองสุข 
และคณะเอาตารางการฉีด ส านักปลัดฯกับกองการเจ้าหน้าที่ด้วย นัดคุยกันแยกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มครูบุคลากร
ทางการศึกษาระบุวัน ระบุกลุ่มเพื่อจะฉีดเข็มกระตุ้น ท าแผนร่วมกันอย่างไรนัดคุยกัน ให้นัดประชุมกัน 
ส่วนของส านักปลัดฯกับกองการเจ้าหน้าที่ให้นัดกับสาธารณสุขจะคุยในวันเดียวกันพร้อมกันก็ได้ เพ่ือท าตาราง
เพ่ือแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ที่ประสงค์จะฉีดเข็มสามหรือเข็มสี่ ก็ตามทีให้ท าตารางแล้วแจ้งให้ทุก
คนได้รับทราบว่าเราพยายามท าให้แล้ว แต่ถ้าจะใส่ใจไม่ใส่ใจเป็นเรื่องความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน ก็ให้ท า
เรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมนะครับ พอรณรงค์ในวิธีการนี้มันได้ผลมาก จากเดิมประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว 
ให้ อสม. ไปพูดเฉย ๆ มันไม่มี Feedback ที่ดีพอ พอระดมก าลังแบบนี้มีคนออกมาฉีด 4,000 กว่าคน เข็มหนึ่ง
ก็ยังออกมาเลย ยายคนหนึ่งที่อยู่ศรีฐานเดินออกมาเองจากบ้าน ลูกหลานไม่ได้พามาอายุ 90 แล้ว เดินมา
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ขอฉีดเองเข็มหนึ่ง วันนั้นเห็นกับตา ทีนี้มันยังมีประเด็นที่คงค้างไว้ว่าหลายชุมชนเราเคยรับปากว่า จะจัดหน่วย
ไปฉีดที่ชุมชน แล้วก็มีอีกจ านวนมากท่ีอยากจะออกมาฉีด แต่ว่าถ้าฉีดที่ชุมชนเค้าจะพร้อม ตรงนี้ฝากทางส านัก
สาธารณสุขฯ ลองท าการบ้านดูว่า ถ้ามันเสริมแรงแล้วได้ผล ลองท าอีกหนึ่งครั้งก็คือมีหน่วยไปฉีดแล้วก็มีชุมชน
รณรงค์ให้พาคนออกมา แล้วก็ใช้งบกองทุนสุขภาพชุมชนละไม่เกิน 5,000 บาท ที่จะด าเนินการในลักษณะแบบ
นี้ท าได้ไหม ลองช่วยไปดูก็คือเก็บตกชุมชนที่มีความพร้อมในระดับหนึ่งแน่ ๆ แต่ไม่ใช่บอกว่ามี 5 ราย แล้วไป
ฉีดมันจะอาจเป็นคิวบ๊วย ๆ ไปได้ ถ้ามีจ านวนเป็นหลักสิบกี่สิบก็ตามที่ จัดงบกองทุนสุขภาพให้ชุมชนละ
ประมาณ 5,000 บาท อสม. กับประธานตกลงกันตั้งแต่แรกเลย ถ้าท างานร่วมกันก็แบ่งครึ่งไปเลย ไม่ต้องมา
ทะเลาะกันทีหลังฝ่ายละ 2,500 เป็นค่าหารค่าน้ าดื่มในการพาคนมาฉีด และของเราก็อาจจะมีบวกค่าใช้จ่ายไป 
ในกรณีบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องไปฉีดบวกเข้าไปตรงนี้ได้ไหม ถ้าสามารถท าได้ เราก็บวกเข้าไปในโครงการ
แล้วก็จัดหน่วยฉีดไปฉีดถึงชุมชน ถ้าแบบนี้มันก็เร้าให้เขาอยากออกมาฉีดมากขึ้นอีก ตัวเลขจะไม่นิ่งอยู่แค่ 
4,000 ก็ถือโอกาสไปตามฉีดพวกเข็มหนึ่งด้วย ไปตามฉีดเข็มสาม เข็มสี่ อะไรเหล่านี้เป็นต้น ลองดูครับว่า
สามารถท าได้ไหม ผมมั่นใจว่าถ้าท าได้จะมีตัวเลขออกมาอีกเยอะ แล้วก็ปรับวิธีการ แทนที่จะเป็นเชิงรับรอเค้า
เดินมาหาแล้วก็ไปฉีด วันนั้นที่เราประชุมแล้ว หมอ พยาบาลบอกว่าไง ไปฉีดแล้วเขาไม่ยอมฉีด อันนั้นก็เป็นแค่
ตัวอย่างบางพ้ืนที่ แต่ความเป็นจริงแล้วมีหลายชุมชนพร้อมถ้าคุณไปฉีดให้เค้า มันพิสูจน์ชัดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ให้ผู้น าทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลในการครอบในการจูงใจพวกนี้ ไปพูดแล้วได้ผล เค้าก็ยอมออกมาฉีด ให้ท าต่อ
ตรงนี้ให้หน่อย จะได้ไม่หยุดอยู่แค่ 4,000 กว่าราย เราตรวจ ATK พนักงานล่าสุดครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ มีก าหนด
ตรวจครั้งต่อไปไหม จ าได้ไหมตรวจครั้งล่าสุดพนักงานทั้งหมดเมื่อไหร่ ก็จะรบกวนสาธารณสุขฯ ปลายเดือน
เมษายนตรวจอีกหนึ่งรอบกับพนักงานทั้งหมดได้ไหม เพ่ือความปลอดภัยของทุกคน ก็ภายในปลายเดือน
เมษายนให้แจ้งทั้งพนักงานและครูให้ตรวจ ครูอาจจะไปรวมตัวตรวจอีกที่หนึ่งก็ได้  พนักงานที่หนึ่งก็ได้ 
ให้ด าเนินการได้เลยนะครับ ตรวจอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งส าหรับทุก ๆ คน ส่วนกรณีถ้ามีความเสี่ยง มีการ
ระบาดในกองส านัก ก็แจ้งขอความร่วมมือเพ่ือตรวจด่วนได้กับทางส านักสาธารณสุขฯ ตอนนี้ถ้าอัพเดทส านัก
ปลัดฯคนติดแล้วสะสมเท่าไหร่ แต่ละกองส านักรายงาน รู้ตัวเลขไหม ส านักปลัดฯรู้ไหม ใครอยู่ส านักปลัดฯ 
คนที่รู้ตัวเลขคือใคร ส านักศึกษารู้ตัวเลขไหม 
นายมานพ  ช่องตะค ุ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

สัปดาห์นี้ก็ 3 ครับ รวมประมาณ 12 ครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ส านักช่าง 
นายทศพล  วงศ์อาษา  ผู้อ านวยการส านักช่าง 

ในรอบเดือนเมษายนติด 14 คนครับ แต่เหลือที่รักษาตัวอยู่บ้าน 3 คนครับ มีหัวหน้าฝ่าย
สาธารณูปโภค นายสถิตย์ เทพไกรวัล มีนายศุภวัตร นามค า แล้วก็มี นายพลพัฒน์ ยะร ีพ่ึงติดเมื่อวานครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

สาธารณสุขฯ ติดเท่าไหร่แล้ว เห็นเมื่อวานบอกไปตรวจที่ไซต์ขยะใช่ไหม สถานีขนถ่ายขยะ 
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นางสาวศิริกัลยา  โพธิจันทร์  ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขฯ 
ถ้านับจากระลอกที่ 5 ก็คือ มกราคมมา ถ้ารวมทั้งภาคสนามและบนส านักงาน อาทิตย์ที่แล้วนับได้

อยู่ประมาณ 40 กว่า เดือนเมษายน อาทิตย์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ตอนนี้ก็รักษาแล้วและกักตัวอยู่ประมาณ 
15 - 16 คน ค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เมื่อวานไปตรวจที่ศูนย์ขนถ่ายขยะ 90 เจอ 8 ใช่ไหม 
นางสาวศิริกัลยา  โพธิจันทร์  ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขฯ 

เจอ 6 ค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้วยกัน ก็คือรถคันไหนติดก็จะติดด้วยกัน 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ส านักคลัง รู้ตัวเลขไหม 
นางทิมาพร  จันทรถง  ผู้อ านวยการส านักคลัง 

ของส านักคลังนะคะ เดือนนี้ประมาณ 9 สะสมประมาณ 15 รายค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

กองยุทธศาสตร์ฯ 
นางอินทิรา  ฆารเจริญ  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ตั้งแต่ 25 มีนาคม สะสมรวมมา 16 ราย รวมนิติการด้วยนะคะ นิติการมี 3 รายค่ะ ล่าสุดก็จะเป็น 
นางสาวภูริชญาณ์ แซ่จึง กักตัวอยู่ตอนนี้ 1 คน  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ส านักสวัสดิการฯ 
นางวทัญญุตา  ธวัชโชติ  ผู้อ านวยการส่วนสังคมสงเคราะห์  

สะสม 6 คน หายหมดแล้วค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ส านักปลัดฯกับกองการเจ้าหน้าที่  
นางนุชนภา  ขันธ์เครือ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 

ในส่วนของส านักปลัดฯ ในรอบเดือนนี้ติดทั้งหมด 9 ราย ก็อยู่ส่วนกลางจะมี 6 ราย ในฝ่าย
ยานพาหนะติดมา 1 คน แล้วก็ป้องกันฯ 1 คนค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

กองการเจ้าหน้าที ่
นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง  หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 

กองการเจ้าหน้าที่ติดสะสม 2 แต ่ณ ปัจจุบันไม่มีใครติดค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

รวม ๆ แล้วมีกองไหนที่ยังไม่ได้ถาม โรงเรียน 11 โรงเรียนมีตัวเลขรวมไหม ส านักศึกษาหรือแต่ละ
โรงเรียนลองด ู
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นายพัฒนา  ยอดสะอึ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

สวนสนุกนะครับ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 28 ราย รักษาแล้วตอนนี้เหลืออยู่ 7 ราย ที่ยังติดนอกนั้นก็
กลับออกมาท างานหมดแล้วครับ 
นางยุภาพร  โฆษิตพิมานเวช  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 

ของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ก็รวมตั้งแต่มีนาคม ประมาณ 15 ราย แต่ว่าหายหมดแล้วค่ะ 
นางวาสนา  แม้นญาติ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 

ส าหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง มีพนักงานครูรวมบุคลากร 20 คน ตอนนี้ติดไป 10 ราย เหลืออีก 
10 ราย แล้วก็เป็นผู้ป่วยสะสม 10 รายค่ะ ตอนนี้รักษาตัวเรียบร้อย 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

หนองแวงวนเวียนมารอบ 2 รอบ 3 แล้วใช่ไหม 
นางวาสนา  แม้นญาติ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง 

รอบเดียวค่ะ ท่านนายกฯ 
นางสาวสายสุดา  ฤทธิยงค์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 

ส าหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน บุคลากรทั้งสิ้น 33 ราย ติดไปแล้ว 7 ราย รักษาหาย 5 ราย
สัปดาห์นี้ติด 2 รายค่ะ 
นายประสิทธิ์  สมศักดิ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม มีบุคลากรทั้งหมด 70 กว่าคน ตอนนี้ติด 10 คน รักษาหายแล้วครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ส่วนใหญ่ติดจากคนในครอบครัวใช่ไหม เพราะไม่ได้มาโรงเรียนกัน 
นางสุพัตรา  โถบ ารุง   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู 

ส าหรับคุ้มหนองค ูเดือนเมษายนมาก็มีติดสะสมอยู่ 7 คน ตอนนี้รักษาตัวอยู่ 3 คนค่ะ 
นางดวงจันทร์  ยอดสะอึ   ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) 

โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ มีจ านวนผู้ติดจ านวน 5 ราย รักษาหายแล้ว ติดจากครอบครัว ขอบคุณครับ 
 นายวีรชัย  เพลินจิตร   รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ 

 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ มีบุคลากร 47 คน ติดทั้งหมด 7 คน รักษาหายหมดแล้วครับ 
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

 แล้วก็โรงเรียนไหนอีก 
นางวชิราภรณ์ สุทธิประภา  หัวหน้างานฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน มีบุคลากรทั้งหมด 45 ราย ติดทั้งหมดประมาณ 10 ราย ตอนนี้รักษา
หายแล้วค่ะ ส่วนมากจะติดคุณครูกันเองแล้วก็ติดจากที่บ้าน ขอบคุณค่ะ  
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ครบหรือยังโรงเรียน โรงเรียนไหนยังไม่ได้รายงาน โนนทันรายงานหรือยัง รายงานแล้ว รวม ๆ แล้วทุก
กองส านักโรงเรียนติด ๆ รวมกันเกือบ 200 นะใช่หรือไม่ เกือบ 200 จากพนักงานและครู 1,600 พนักงาน
และครูประมาณ 1,600 ก็น่าจะ 10 % อย่างต่ า 10 กว่า % นะครับ ก็ประมาทไม่ได้นะ  
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มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมายดังนี้ 
- มอบส านักปลัดฯ และกองการเจ้าหน้าที่ 1. ด าเนินการประชุมกลุ่มครูบุคลากรทางการศึกษา 

ระบุกลุ่มเพื่อจะฉีดเข็มกระตุ้น และท าแผนร่วมกัน 2. ด าเนินการประชุมกับส านักสาธารณสุขฯ เพื่อท า
ตารางแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล ที่ประสงค์จะฉีดเข็มสามหรือเข็มสี่ ท าตารางแล้วแจ้งให้
ทุกคนได้รับทราบ   

- มอบส านักสาธารณสุขฯ ช่วงปลายเดือนเมษายน ตรวจ ATK กับพนักงานทั้งหมดอีก 1 รอบ 
เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และให้แจ้งทั้งพนักงานและครูให้ตรวจ ตรวจอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
รายงานนายกเทศมนตรีฯ ทราบ 

3.3 เรื่องรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเทศบาลนครขอนแก่น 
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย ์   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ครับเรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านรองนายก หัวหน้าส่วนการงานและผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับ 
ส านักการช่าง ขอรายงานโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาล ประจ าปี 2563 - 2564 ที่ก่อสร้าง ณ เดือน
เมษายน จ านวนคงเหลืออยู่ประมาณ 47 โครงการ โครงการแรกก็คือปรับปรุงทางเท้า 2 ฝั่งถนนหน้าเมือง 
ขณะนี้ผลงานได้ประมาณ 45 % ช่วงนี ้ก็ก่อสร้างอยู ่ที ่บริเวณช่วงสวนรัชดาไล่เข้ามาที ่ถนนอ าม าตย์ 
โครงการที่ 2 เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงตลิ่งสวนสาธารณะบึงหนองบอน ศรีฐาน ตอนนี้ครบ 100 % แล้ว 
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน ตัวนี้ก็จะเป็นการก่อสร้างตัวก าแพงป้องกันตลิ่งนะครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ไม่มีเทปูนตรงทางข้างหลัง ใช่ไหม 
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย ์   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ยังครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ไม่มี ใช่ไหม 
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย ์   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ใช่ครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

มีแค่แนวก าแพงนี้ เท่านั้นเองใช่ไหม  
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ใช่ครับ ถัดไปโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตัวนี้ก็งานก็ได้ 99 % ถัดไปก็ปู
บล็อกอะไรเรียบร้อย ตอนนี้ก็เหลือเก็บงานนิดหน่อยครับ โครงการก่อสร้างระบบรางระบายน้ าตัวยู หมอชาญ
อุทิศ ซอย 5 ถึงหมอชาญอุทิศนะครับ ตัวนี้ 100 % ที่เป็นโครงการที่มีการสอบถามในสภาฯ ตอนนี้ก็มีการ
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ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วครับ ตัวนี้วางรางยูเรียบร้อย เทพ้ืนผิวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน โครงการ
ก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ ตัวนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % มีสามแยกเซ็นทรัล แยกบ้านกอก 

 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ตัวเลขนับถอยหลังจะหายไปแล้ว 
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ครับ เป็นระบบไฟกระพริบแทน ล าดับถัดไปเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาสโมสร 
ช่วง บขส. ตัวนี้งานก่อสร้างก็แล้วเสร็จ 100 % อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจรับงาน ตัวนี้ก็คือรูปแล้วเสร็จนะ
ครับ ก็จะมีการตีเส้นจราจร แล้วก็ติดหมุดสะท้อนแสงเรียบร้อยครบแล้ว ถัดไปจะเป็นถนนประชาสโมสร 
อีกช่วงหนึ่ง จากกสิกรทุ่งสร้างถึงถนนประชาสโมสร 21 ตัวนี้ก็ได้ประมาณ 95 % แล้ว ดูรูปก่อสร้างผิว
เรียบร้อย ตีเส้น คงเหลือเฉพาะงานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง แล้วก็แก้ไขงานเล็กน้อยนะครับ ถัดไปโครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ถนนชาตะผดุง 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

สักครู่นะ ผมจะลืมสายไฟลงใต้ดิน ถนนนิกรส าราญ พอเสร็จแล้วเสาไฟเราเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ใช่ไหม เสาไฟพร้อมหลอดไฟเราเตรียมไว้เรียบร้อยหรือไม่ 
นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
 เริ่มติดตั้งอยู่นะครับ ตอนนี้ครับเค้าน่าจะเสร็จในช่วง พฤษภาคม มิถุนายน แต่ต้องมีการพูดคุยกันนะ
ครับ ว่าจะเอาเสาออกเม่ือไหร่ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 ส าคัญก็คือเรื่องนี้แหละ เพราะไม่อย่างนั้นแล้ว พอถึงเวลาเข้ามารื้อสาย แล้วเอาเสาออกพอท าเสร็จ
ถนนมืดแล้วโดนด่าเลย ต้องเตรียมแผนประสานงานให้เรียบร้อยให้ดี ๆ พอเอาสายไฟฟ้าออก เสาออก เทศบาล
จะข้ึนเสาเราอย่างไร หลอดอะไรต่อมิอะไรทุกอย่างเราเตรียมไว้หมดแล้วนะ เหลือการประสานแผน ตกลงกลับ
เข้าเรื่องนี้ต่อเชิญครับ  
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 ครับ ถัดไปเป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ถนนชาตะผดุง ช่วงตัดแยก ถนนประชาสโมสร 
ถึงปากซอยชาตะผดุง 1 ผลงานก่อสร้างได้ 95 % ดูรูปภาพครับ ตัวนี้ก็ก่อสร้างท่อเกือบแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว 
เหลือเก็บงานนิดหน่อยครับ ถัดไปเป็นโครงการปรับปรุงบูรณะผิว ถนนศรีจันทร์ ช่วงประชาสโมสร ซอย
ศรีจันทร์ 12  บ้านบะขาม ถึงสุดเขตเทศบาล ถัดไปรูปภาพก็ 100 % เป็นการซ่อมผิว Full Deep แล้วก็มีการ
ซ่อมจ้อยถนนแล้วก็ตีเส้นจราจรใหม่ ตัวนี้อยู่ระหว่างรอการตรวจรับงาน ถัดไปก็จะเป็นโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู ซอยบ้านกอก 18/3 ผลงาน ณ ปัจจุบันได้ 20 % ดูรูปภาพครับ ตัวนี้ก็ก่อสร้างรางยูไปได้
เกือบสัก 40 เมตรแล้วครับ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 รัฐบาลออกกฎหมาย เรื่องการสงวนสิทธิ์ค่าปรับออกมาเป็นประโยชน์ต่อเค้าใช่ไหม เค้าก็เลยไม่กลัว
เลยใช่ไหม แย่มากเลยสัญญาหมด 19 ธันวาคม 
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นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 ครับ ถัดไปก็จะขอเป็นตารางนะครับ เพ่ือความรวดเร็ว ก็จะมีก่อสร้างท่อระบายน้ าศรีมารัตน์ 21 ได้
ผลงาน 20 % นะครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 สักครู่นะ พักตรงนี้ตรงถนนโพธิสาร เรามีโครงการใช่ไหม โครงการปีงบประมาณปี 65 หรือเปล่า หรือ
โครงการยังไงนะ 
นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
 65 มีอยู่ช่วงปลายครับ ช่วงแรกปี 64 ที่ผ่านมามีการก่อสร้างช่วงตั้งแต่ถนนรอบบึงมาครับ ที่มันหนัก ๆ 
ก่อนแล้วช่วงปลายค่อยปี 65 ด าเนินการต่อในช่วงที่เหลือครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 ว่าต่อตรงนี้ 
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 ครับ ก่อสร้างท่อระบายน้ ามิตรภาพ ซอย 25 ก็ได้ผลงานประมาณ 90 % ก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงผิวจราจรภายใน ชุมชนโนนทัน 3 นี้ก็ 100 % ก็รอตรวจรับงานนะครับ โครงการบูรณะผิวคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยศรีมารัตน์ 38 ก็ 80 % แล้ว โครงการบูรณะผิวคอนกรีต ซอยศรีมารัตน์ 8/9 ครับได้ผลงาน
ประมาณสัก 30 % ได้แล้วครับ ล าดับถัดไปครับก็จะมีปรับปรุงผิวซอยศรีมารัตน์ 26   
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ตรงนี้มันเลยสัญญามานานแล้ว แล้วยังไม่ได้เริ่ม เรายกเลิกได้ไหม 
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ตัวนี้เป็นการแจ้งหยุดงานไว้ครับท่านนายกฯ เพ่ือรอโครงการวางท่อแล้วเสร็จ ณ ปัจจุบันนี้ก็มีหนังสือ 
นายธีระศักดิ์  ฑฆีายุพันธุ์     นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
  ไม่ได้เกิดจากผู้รับเหมาใช่ไหม 
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์       หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ใช่ครับ ปัจจุบันได้มีหนังสือแจ้งก าลังด าเนินการ ออกหนังสือแจ้งเพ่ือให้ผู้จ้างเข้าด าเนินการตาม
สัญญาแล้ว ถัดไปก็เป็นโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าท่อซอยศรีมารัตน์ 8/1 ครับ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์     นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ไม่เป็นไรไปเลย เดี๋ยวดูเฉพาะตัวที่มันเปอร์เซ็นต์น้อย ๆ   
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์      หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ครับ สไลด์ถัดไปครับ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์     นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

25 ศรีมารัตน์ 26  
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย ์    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

26 ก็เป็นเคสเดียวกันครับ ก็เป็นซอยติดกันที่ต้องก่อสร้างท่อให้แล้วเสร็จก่อน ตอนนี้ก็เริ่มให้ผู้รับจ้าง
เข้าด าเนินการแล้ว มีหนังสือแจ้งเข้างานแล้วครับ  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์     นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
  แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับสุดท้าย เราก็ปรับเค้าไม่ได้ใช่ไหม ไดไ้หม 
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์      หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
  ก็คือตามระเบียบ 
นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 

ค่าปรับเป็น 0 ครับ เขามีค่าปรับ แต่ค่าปรับเป็น 0 ครับ ถ้าตราบใดที่ยังไม่ส่งงวดสุดท้าย ก็ยังมีค่าปรับอยู่ 
ก็ด าเนินการยกเลิกสัญญาได้ตาม ว. 83 ครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์      นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แล้วทีนี้ การตัดสินใจว่าจะยกเลิกสัญญา เราจะใช้เส้นตัวไหนในการตัดสินใจว่า จะยกเลิกหรือไม่
ยกเลิก   
นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล   ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 

เบื้องต้นก็เกือบ 10 % ถ้าค่าปรับเกิน 10 % เพราะว่าตราบใดที่ยังไม่ส่งงานมา ก็ยังมีค่าปรับอยู่ เราก็
ยึดถือตามหลักนั้น 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เรายังคิดว่ามีค่าปรับแต่พอเวลาจริงๆ แล้วก็ปรับไม่ได้ 
นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
  ถ้าเขาส่งอยู่ในห้วงเวลาตามหนังสือสั่งการ ก็หมดประกาศหมดช่วงไหน ก็ค่าปรับก็ต้องเริ่มรันตามนั้น
นะครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
  แต่ทีนี้ประกาศจะมีผลถึงเม่ือไหร่ รู้ไหม กมลศักดิ์ รู้ไหม 
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ครับ ก็ของเดิมหมดไปประมาณต้นเดือนที่แล้ว รัฐบาลต่อประกาศอีก 2 เดือนครับ   
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ต่อประกาศอีก 2 เดือน จะมีผลสิ้นสุดก็คือสิ้นเดือนมิถุนายน ใช่ไหม 
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ครับ ถ้าไม่ประกาศต่อใหม่อีกรอบนะครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แล้วเค้าประกาศหรือยัง 
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ยังครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ที่นี้ประกาศสิ้นสุดเดือนที่แล้ว คือค าว่าเดือนอะไร 
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นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
  มีนาคม ครับ เพราะว่าตัวหนังสือซักซ้อมตัวนี้  จะยึดตามตัวประการสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าสิ้นสุด
เมื่อไหร่ค่าปรับก็จะกลับมาปกติครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ก็แปลว่า โครงการทั้งหลายที่มีค่าปรับก็สตาร์ท 1 เมษายนเลย ใช่ไหมหรือยังไง  
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

1 เมษายนนี้ ต่อไปอีก 2 เดือน ครับ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ตกลงมีต่อ เมษายน พฤษภาคม  
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ใช่ครับ ต่อมา 2 เดือน แล้วครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

 ก็ให้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ  
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ครบั 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
  ไปต่อเลยครับ 26 
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  

ถัดไปเลยครับ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

27 กับ 29 พวก 5 % เกษมวัฒน์ไม่ท างานเลยใช่ไหม 
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
  ก็มีเข้ามาวัดหน้างานแล้วก็มาร์คจุดที่จะซ่อมผิวไว้แล้วครับ ตอนนี้ก็มีการ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะพวกนี้ ไปต่อครับ 0 % หมด 6 ตุลาคม 2564  หมด 14 พฤศจิกายน 2564 
แจ้งระงับเนื่องจากต้องซ่อมผิวก่อนท าการปูผิว 36 แจ้งเร่งรัด เทพารักษ์ 4 ซอยเวชยันต์ แยก 1 พวกนี้ก็
ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ใช่ไหม 
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ใช่ครับ ก็มีการประสานผู้รับจ้างส่วนใหญ่ เค้าจะเตรียมวัสดุไว้แล้ว แต่ว่าจะติดขัดเรื่องคนงานที่เค้า
แจ้งว่าคนงานมีติดโควิดบ้าง แต่ช่วงต้นเดือนนี้ ก็จะมีการเริ่มกลับเข้ามาท างานเยอะขึ้นแล้วครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ไปต่อครับ 39 ศรีมารัตน์ แบบเดียวกันใช่ไหม 
นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

ใช่ครับ 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ไปต่อครับ 44,47 ชุมชนเทศบาล เขต 2 ฝาบ่อพักแก้ไขแบบใช่ไหม 

นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
ครับ มีแก้ไขแบบ ก็ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อย อยู่ระหว่างจะแจ้งผู้รับจ้างเข้าลงมือครับ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เทพารักษ์ 5 

นายกมลศักดิ์  แก้วมาตย์     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
ครับ ล าดับถัดไปก็จะเป็นผลการด าเนินการก่อสร้างประจ าปี 2565 ณ ปัจจุบันนี้ มีโครงการอยู่

ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ รอท าสัญญาจ้าง 13 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 45 
โครงการ อยู่ระหว่างอนุมัติราคากลางและจัดท าราคากลางอยู่ 31 โครงการ แล้วแยกเป็นระหว่างเซ็นอนุมัติ
ราคากลาง  26 โครงการ แล้วก็คงเหลือที่จะจัดท าราคากลางอยู่ 5 โครงการ นะครับ ซึ่งทั้งหมดก็คาดว่า เดือน
พฤษภาคมนี้ ก็คงจะด าเนินการส่งไปจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งหมดครับ ถัดไปตัวที่มีการเปิดหน้างานก็จะเป็นโครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตอนนี้ผลงานอยู่ประมาณ 0.05 % 
มีการประชุมเร่งรัดงานไป 1 ครั้ง ถัดไปก็สภาพที่เข้าไปท างานก็เป็นแค่การเข้าไปเคลียร์ริ่งพ้ืนที่นะครับ แล้วก็
เจาะส ารวจดิน ก็ขอจบการเสนอเพียงแค่นี้ครับ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

กรณีโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย มีระยะเวลาอย่างไรนะวันนั้นที่เราทวนกันใช่ไหม ระยะเวลาเป็น
อย่างไรนะทวนอีกทีหนึ่งหน่อยลืมแล้ว 
นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล    ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 

เป็นเงินอุดหนุน วันสิ้นสุดสัญญาก็คือ 27 มีนาคม 2565 ครับ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แล้วทีนี้ยังไงต่อนะ ถ้าไม่เบิกจ่ายหรืออะไร ถ้าไม่ท าสัญญาจ้างอะไร วันนั้นที่คุยกันรายละเอียดเป็น
ยังไงท่าน ผอ.มานพ 
นายมานพ  ช่องตะคุ    ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
  คือตัวนี้ก็ทราบในฐานะคณะกรรมการ แต่ว่าในการประชุมเนื่องจากว่า รัฐบาลมีข้อก าหนดในการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ทันปีงบประมาณหรืออย่างไรอันนี้ก็ต้องขอค าชี้แจง แต่ว่าสัญญาเรามันร่วงไปอีก
ปีงบประมาณครับ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ผอ.เบญญาภา พัชรพิบูลชัย เป็นคนเล่าให้ฟัง วันนี้ทวนอีกรอบหนึ่งแล้ว ทุกคนจ าเรื่องนี้ไว้ด้วยนะ 
นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย    ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 

ค่ะ กราบเรียนท่านนายกฯ ในกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 64 จะเป็นโครงการเดียวที่เราเหลืออยู่ตอนนี้
ก็คือถนนหน้าเมือง ตอนนี้ยังไม่เบิกจ่ายอยู่ที่ 14 ล้าน ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2565 เงินตัวนี้จะ
ดึงคืนไปที่ระบบกรมบัญชีกลาง เราต้องหาเงินมาจ่ายเอง อันนี้คือของปี 64 ส่วนงบประมาณปี 65  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ตัวฟุตบาทถนนหน้าเมือง ต้องเบิกจ่ายให้ทันภายใน 30 กันยายน  

นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย    ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
ใช่ค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันเค้าจะดึงเงินกลับ 

นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย    ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
ใช่ค่ะ แล้วเราต้องหาเงินจ่ายผู้รับจ้างเอง 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
  พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เหลือ 5 เดือน ก็น่าจะไปได้อยู่  
นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย    ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 

ค่ะ ส าหรับกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 65 มี 3 รายการ ก็คือเครื่องเติมอากาศ ตอนนี้ท าสัญญาแล้ว
ส่งมอบงาน 90 วัน สัญญาสิ้นสุด 12 พฤษภาคม 2565 อันนี้ไม่น่ามีปัญหาค่ะ รถขยะท าสัญญา 23 มีนาคม 
2565 สิ้นสุดสัญญา 21 มิถุนายน 2565 อันนี้ก็ถ้าส่งมอบภายในก าหนดก็เบิกจ่ายได้ตามปกติ ทีนี้อาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ท าสัญญาวันที่ 25 มีนาคม 2565 สิ้นสุดสัญญา 19 มกราคม 2566 ซึ่งก็ต้อง
ขยายเบิกจ่าย ภายใน 30 กันยายน 2565 นี้ เราต้องขยายคือสามารถขยายได้อยู่แล้วถึง 30 กันยายน 2566 
แต่ต้องเบิกจ่ายให้สิ้นสุดภายใน 30 กันยายน 2566 ค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

สิงหาคม มีประชุมสภาฯ ถูกไหม ซึ่งจะต้องมีความคืบหน้าเป็น % ที่สูงว่าจ าเป็นจะต้องขอกันเงินใช่
ไหมใช่หรือเปล่า ขอกันเงินไหม 
นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย    ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
  คือตัวเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไม่ต้องค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
  ไม่ต้องใช่หรือไม่ครับ  
นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย    ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
  ค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ไม่ต้องขอกันเงินนะ  
นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย    ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 

จะต้องกันในระบบ เป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
  เพราะเซ็นสัญญาไปแล้วถูกไหมครับ ก็เป็นอ านาจนายกฯ 
นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 

ใช่ค่ะ 
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นายมานพ  ช่องตะคุ    ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
  ตามที่ท่าน ผอ.เบญญาภา พัชรพิบูลชัย ได้กล่าวเมื่อสักครู่ ก็มีโอกาสที่จะขยายต่อจาก 30 กันยายน 
2565 นี้ ไปจนถึง 30 กันยายน 2566 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
  19 มกราคม 2566 ใช่ไหม 
นายมานพ  ช่องตะคุ    ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

19 นี้เป็นสัญญาเสร็จ 
นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย    ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 

คืออายุสัญญาเค้าถึง 19 มกราคม 2566 ซึ่งก็สามารถที่จะเบิกจ่ายได้ถึง 30 กันยายน 2566 ค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ตกลงเรื่องนี้ ผอ.ต้องจ าไว้ด้วยนะ แล้ว ผอ. โรงเรียนมาไหม รอง ผอ. มาไหม โรงเรียนโนนชัย  
นายมานพ  ช่องตะคุ    ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

วันนี้ไปอบรมที่กรุงเทพฯ ครับ ก็เดินทางเมื่อเช้านี้ครับ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แล้วส านักการนักศึกษา ต้องจ าเอาไว้เพ่ือไปก ากับต่อนะ 
นายมานพ  ช่องตะคุ    ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ครับ  
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเพื่อทราบ  

4.1 เรื่องรายงานรับจริง – จ่ายจริง ประจ าเดือน มีนาคม 2565   
นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลัง  

เรียนท่านนายกฯ รองนายกฯ และหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านค่ะ ดิฉันนางกัลยา เทพศิลา ต าแหน่ง
นักวิชาการคลัง  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ไหนคนรายงานอยู่ไหน ยกมือหน่อย  
นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลัง 

ส านักการคลัง ขอรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงประจ าเดือนมีนาคม 2565 และคาดการณ์รายรับ
จริงและรายจ่ายจริงค่ะ รายงานสรุปรายรับรายจ่ายจริงประจ าเดือนมีนาคม 2565 ช่วงเดือนตุลาคม 2564 - 
เดือนมีนาคม 2565 รายรับจริงอยู่ที่ 734,499,000 บาทเศษ รายจ่ายจริงอยู่ที่ 521,648,000 บาทเศษค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

 ใช้อย่างนี้ 521,600,000 เศษ รายรับจริงสูงกว่า 212,8000,000 เศษ ใช้อย่างนี้ก็แล้วกันมันจะได้เร็ว  
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นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลัง 
ค่ะ ผูกพัน ณ มีนาคม 2565 อยู่ที่ 102,400,000 บาทเศษ คงเหลือรับจ่ายสูงกว่ารับ สูงกว่าจ่ายอยู่ที่ 

110,400,000 บาทเศษ ด้านรายรับหมวดภาษีอากร ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 ภาษีอากรอยู่ที่ 
34,600,000 บาทเศษ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตอยู่ที่ 15,700,000 บาทเศษ หมวดรายได้
และทรัพย์สินอยู่ที่ 13,700,000 บาทเศษ รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ไม่มีค่ะ ยังไม่ได้รับ หมวด
รายได้เบ็ดเตล็ดอยู่ที่ 3,300,000 บาทเศษ รายได้จากทุนอยู่ที่ 19,000 บาทเศษ รายได้หมวดภาษีจัดสรรอยู่ที่ 
229,400,000 บาทเศษ หมวดอุดหนุนทั่วไปอยู่ที่ 437,500,000 บาทเศษ รวมปี 2565 อยู่ที่ 734,400,000
บาทเศษค่ะ เทียบกับปี 2564 รับอยู่ในระยะห้วงเดียวกัน ปี 2564 ได้ 697,900,000 บาทเศษ ส่วนด้าน
รายจ่าย 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ก็สรุปไปเลย ด้านรายจ่ายก็คือ จ่ายจริงเทียบ 2565 ยังน้อยกว่าจ่ายจริง 2564 อยู่ 11,000,000 บาทเศษ 
นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลัง 

ใช่ค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ไปต่อครับ 
นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลัง 
  คาดการณ์รายรับรายจ่ายประจ า เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 คาดการณ์รายรับอยู่ที่ 
1,303,400,000 บาทเศษ คาดการณ์รายจ่ายอยู่ที่ 1,368,200,000 บาทเศษ คาดการณ์รายจ่ายสูงกว่ารายรับ
อยู่ที่ 64,800,000 บาทเศษค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

 ก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่า รายจ่ายจะสูงกว่ารายรับแล้ว เดี๋ยวรายละเอียดหาเวลาคลังไปนั่ง
คุยกับผมอีกทีหนึ่ง ว่าตัวไหนที่คาดการณ์ว่ารับมันจะต่ ากว่าที่เราประมาณการเอาไว้ แล้วจะได้เริ่มส่งสัญญาณ
ต้ังแต่ พฤษภาคม เป็นต้นไปนะครับ ส่วนใหญ่ที่คาดการณ์รับลดลงจะเป็นตัวไหน ที่กระทบถึง 60 กว่าล้าน 
เป็นตัวไหนครับหลัก ๆ ที่คาดการณ์ว่าจะรับลดลง  
นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย    ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 

ตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะท่าน ที่ทางฝ่ายพัฒนารายได้คาดการณ์ไว้ที่ 121,000,000 จาก 
173,000,000 นะคะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

คาดการณ์ 170 คาดว่าจะรับ 121 ใช่ไหม เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวก็ 60 กว่าล้านแล้ว ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างไปอยู่ที่ไหน อยู่ในหมวดภาษีอากรหรือรับจริงปี 2564  51,000,000 ขณะนี้ในปี 2565 ถึงสิ้นเดือน 
มีนาคม นี้ได้ 34,000,000 ถึงเม่ือวาน  
นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย    ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 

ค่ะ ขอให้ขยับเป็นเฟรมสุดท้ายนะคะ ตัวนี้เป็นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถึงเม่ือวาน ณ ปัจจุบันภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เราประมาณการไว้อยู่ที่ 173,000,000 ตอนนี้รับจริงถึงปี 2565 ประมาณ 50,000,000 
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ถ้าเกิดเมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งเรารับอยู่ที่ 400,000 กว่าก็จะได้รับจริงอยู่ที่ประมาณ 50,000,000 คราวนี้เรา
ตั้งไว้ที่ 173,000,000 ฝ่ายพัฒนารายได้ประมาณการการจัดเก็บว่า คาดว่าจะเข้า 70 % คือตอนนี้ต้องดูที่ผู้เสีย
ภาษีว่าจะให้ความร่วมมือ คือเราประเมิน 100 % คือประมาณ 170,000,000 แต่ถ้าเกิดเค้าขยับให้ความ
ร่วมมือมาช าระภาษี 80 - 90 % ก็จะท าให้ตัวเลขตัวนี้การจัดเก็บก็เพ่ิมมากข้ึนนะคะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

 คือตัวเลขเต็มมัน 200 กว่าล้าน เราตั้งคาดการณ์อยู่ที่แค่  70 % คือ 173 ล้าน นี่คือตัวเลขเดิมที่เคย
รายงานถูกไหม ดังนั้นในรายละเอียดไปท าการบ้านเพ่ิมอีกทีหนึ่งว่า ตอนที่ ผอ.นัชชา ศรีโนนชัย รายงานจาก
ฐานข้อมูลฐานภาษีเรามี 200 กว่าล้าน ปีใหม่นี้ก็เลยตั้งคาดการณ์ไว้แค่ 70 % เป็น 173 ล้าน ถ้าจาก 137 ล้าน 
เจ็บได้แค่ 70 % มันต้องมีอะไรผิดพลาดไปสักอย่างหนึ่ง  
นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลัง 

ขอน าเรียนเพ่ิมเติม ในตัวเลขที่ของปีนี้นะคะ เรามีโปรแกรม Taxgo ที่เราช่วยในการประเมินภาษีเรา
แจ้งประเมินไปอยู่ที่ จ านวนกว่า 26,000 ราย เป็นยอดเงินภาษีที่ในระบบจริง ๆ ก็ประมาณ 176,000,000 
ถ้าเกิด 100 % แต่คราวนี้อย่างปีที่แล้ว เดี๋ยวจะให้ท่าน ผอ.นัชชา ศรีโนนชัย รายงานเพ่ิมเติมว่าตัวเลข 200 
กว่าล้าน มันได้มาจากตัวเลขไหนแต่ตอนที่ดูอยู่ในมือตอนนี้นะคะ 100 % มันจะอยู่ที่ 176,000,000  
นางนัชชา  ศรีโนนชัย ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 

ค่ะ เรียนท่านนายกฯ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่เราตั้ง 173,000,000 เราตั้งจากฐานข้อมูลเมื่อ
ปี 2564 ทีนี้ฐานเดิมของมันจริง ๆ ที่โปรแกรมค านวณให้ประมาณ 250,000,000 ที่นี้มันหักบรรเทาหักต่าง ๆ
ตามกฎหมายลง มันเลยเหลือแล้วเราก็คาดการณ์ด้วยตอนตั้งงบประมาณเหลือ 173,000,000 จากปี 2564 ถึงปี 
2565 ฐานข้อมูลมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ๆ แล้วก็มีการคัดค้าน มีเรื่องจดหมายตีกลับตรงนี้ด้วยนะคะ 
ในปี 2565 ฝ่ายพัฒนารายได้ ก็เลยคาดการณ์ไว้เพียง 70 % ของ 173,000,000 ที่คาดว่าจะได้จริง ๆ เพราะว่า
ข้อมูลมันจะเปลี่ยนแปลงตลอด เราตั้งไว้เท่านี้แต่ว่าตอนที่เราให้ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน เค้าไม่มาตรวจ 
ไม่มาแก้ไข แต่ตอนเราแจ้งประเมินออกไปแล้วตามกฎหมายเค้าสามารถที่จะมาคัดค้านได้ การคัดค้านมันก็จะ
มีหลายรายด้วยแล้วก็ประเด็นการคัดค้านมันท าให้ยอดภาษีลดลงด้วย ทีนี้ในทั้งปีเราก็เลยคาดการณ์ที่ 70 % 
ก็คือ 121,000,000 ณ วันที่ 25 เมษายน นี่เราได้เพียง 50,000,000 ค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ตอนเป็นภาษีโรงเรือน ยอดสูงสุดที่เราเคยได้รับปี 2562 คือเท่าไหร่นะ  
นางนัชชา  ศรีโนนชัย   ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 

112,000,000 ค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

พอเป็นภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เราคาดการณ์ว่าจะได้ 120,000,000 
นางนัชชา  ศรีโนนชัย    ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 

ใช่ค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แสดงว่ามีผลน้อยมากเลยถ้าอย่างนี้  
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นางนัชชา  ศรีโนนชัย    ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
คือที่คาดการณ์ 121,000,000 คือคนที่จะเข้าในปีงบประมาณจริง ๆ แต่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เรา

ประเมินไปแล้วแต่ยังไม่มาจ่ายก็จะถูกตั้งเป็นลูกหนี้  ซ่ึงส านักคลัง ก็จะได้ท าการเร่งรัดติดตามต่อไป ก็จะเป็น
ส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในกลุ่มที่จะเป็นลูกหนี้ด้วยค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ก็สัญญาณเตือนเริ่มแล้วนะครับ นับจาก เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป กรณีรายได้ไม่เข้าตามเป้าส่วน
โครงการค่าใช้จ่าย ผอ. ทุกของส านัก รองนายกฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ ก็เตรียมไปท าการบ้านว่าถ้าตัวเลข 
60,000,000 ไม่เข้าตามเป้า มันจะส่งผลกระทบกับโครงการเป็นจ านวนมาก ก็ให้เตรียมเช็คลิสต์ของท่านเอาไว้
ได้แล้ว ว่าถ้ามีผลกระทบอันดับแรก คือจัดล าดับความส าคัญว่าถ้ามีเงินน้อยความส าคัญอะไรที่จะต้องได้ท า
ก่อนแล้วอะไรที่ไม่ส าคัญให้เตรียมชะลอนะครับ ก็ให้ไปท าการบ้านตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยว เดือนพฤษภาคม 
มาตรวจสอบกันอีกรอบหนึ่ง  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมาย ทุกกองส านัก รองนายกฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ กรณีรายได้
ไม่เข้าตามเป้าส่วนโครงการค่าใช้จ่าย จะส่งผลกระทบกับโครงการของแต่ละกองส านักอย่างไร และ
จัดล าดับความส าคัญของโครงการอะไรควรท าก่อน อะไรควรชะลอไว้ก่อน เดือนพฤษภาคมมาตรวจสอบ
อีกครั้ง ต่อไป 

4.2 เรื่องรายงานการรื้อถอนอาคารส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการขายทอดตลาด 
งบประมาณประจ าปี 2565  
นางอนรรฆอร  พรมมี    หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 

กราบเรียนท่านนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางอนรรฆอร พรมมี หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
และทรัพย์สิน ขอรายงานความคืบหน้าของการรื้อถอน อาคารส านักการสาธารณสุขฯ ตามที่ฝ่ายพัสดุและ
ทรัพย์สินได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาเพ่ือจ าหน่ายพัสดุซึ่งก็คือ อาคารส านักการสาธารณสุขฯ แล้วได้
แจ้งคณะกรรมการทราบแล้ว ฝ่ายพัสดุฯก็จะได้มีการตั้งแผนด าเนินการต่อดังนี้ ก็มีจะมีการก าหนดแผนย้าย
ทรัพย์สินออกจากอาคารที่วางวันที่ไว้ก็คือให้เสร็จภายใน 15 พฤษภาคม ตอนนี้ส านักสาธารณสุขฯ ได้ไปดูพื้นที่
แล้วก็ได้เริ่มขนย้ายบางส่วนออกมาแล้ว ก็จะยังเหลือของกองยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ได้เข้าไปดูพ้ืนที่  หลังจากนั้นก็
จะมีการประเมินราคากลาง ซึ่งตรงนี้รอคณะกรรมการก าลังด าเนินการอยู่ค่ะ แล้วก็จะมีการรายงานขออนุมัติ
พร้อมประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและรื้อถอนอาคาร ซึ่ งตรงนี้จะใช้เวลาด าเนินการ 5 วัน ท าการ 
หลังจากนั้นก็จะมีการขายทอดตลาดใช้เวลา 7 วัน ท าการค่ะ ประกาศ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่เราจะสร้างส านักงานใหม่ใช่ไหม ผอ.ทศพล วงศ์อาษา ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหม 
ซึ่งเราไมต่้องจ่ายเงินอะไรใช่ไหม  
นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลัง 

ประกาศขายทอดแล้วรื้อขายทอดตลาดเราจะได้เงินค่ะ 
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ถึงว่าไง ทีนี้เราได้เงิน แล้วทีนีเ้ค้าจะมารื้อ เค้าจะต้องเอาเงินมาให้เราใช่ไหม 

นางกัลยา  เทพศิลา    นักวิชาการคลัง 
ใช่ค่ะ ขายทอดตลาดอาคาร คราวนี้มาอยู่ขั้นตอนที่น าเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่ในที่ประชุม เนื่องจากเราได้รับ

มอบหมายนโยบายจาก ท่านรองธวัชชัย รื่นรมย์สิริ ว่าช่วยเอาเรื่องนี้มาเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนให้หน่อย 
คราวนี้พอเราท าไป เราก็เลยก าหนด Timeline ในการปฏิบัต ิง านว่า เ ราก็ออกบันทึกถึงกองที ่มี
ทรัพย์สินอยู่ที่นั่นก็คือ ส านักสาธารณสุขฯ กับกองยุทธศาสตร์ ให้ไปดูทรัพย์สินของตัวเองว่าอันไหนใช้ได้ก็
คือขนย้ายไปเพื่อใช้งานต่อ แต่ว่าอันไหนที่ใช้การไม่ได้ก็เอาไว้ที่นี่  ก็จ าหน่ายจากทะเบียนแล้วเราก็จะขาย
ทอดตลาดให้ค่ะ ก็เลยได้น าเรื่องนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิดเป็นไปตาม Timeline ก็เท่ากับ เดือนพฤษภาคม น่าจะ
เรียบร้อยในการรื้อถอนอาคารนี้ค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

 ก็มีอยู่ 2 เรื่อง 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 ก็คือไม่ผูกพันกับการสร้างส านักงานใหม่ถูกไหมครับ เรื่องที่ 2 
ก็ชัดเจนว่าระยะเวลาน่าจะรื้ออาคารเดิมของ ส านักสาธารณสุขฯ ภายในเดือนพฤษภาคม เรื่องที่ 3 มีกอง
ส านักที่ เกี่ยวข้องในการใช้อาคารเดิม  เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สามารถใช้งานได้ทั้ง  
กองยุทธศาสตร์ ทั้งส านักสาธารณสุขฯ กรุณาไปตรวจสอบเพ่ือย้ายทรัพย์สินที่ยังมีค่า สามารถใช้งานได้ให้
ออกมา ซึ่งตรงนี้ต้องรับผิดชอบเพ่ือจัดการกันเองนะครับ เป็นสาระส าคัญใช่ไหม ที่ตั้งใจจะรายงานเรื่องนี้ตกลง
เมื่อรื้อเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คือ มีพ้ืนที่เรียบแล้วก็โล่งในการที่จอดรถเพ่ิมนะครับ ไปชั่วคราวก่อน ส านักช่าง 
ก็ช่วยดูต่อให้หน่อยว่า การรื้อควรจะมีวิธีการรื้อแบบไหนที่เราสามารถกลับไปแล้วไปซ่อมแซมเล็กน้อยกลับมา
ใช้เป็นลานกว้าง เพ่ือใช้เป็นการจอดรถเพ่ิมได้นะครับ เชิญครับ  
นายมานพ  ช่องตะคุ    ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ครับ ขออนุญาตเสนอข้อคิดเห็นนะครับ จากเท่าที่ทางส านักคลัง เสนอในเรื่องนี้ นี่คือแผนในการที่จะ
ด าเนินการตามระเบียบ แต่ในการปฏิบัติจริงมันจะมีสภาพของการด าเนินการจริงจากบทเรียนที่โรงเรียน
เทศบาลสวนสนุก ในการด าเนินการในการขายทอดตลาดจะมีอยู่ 2 อย่าง ก็คือมีผู้ซื้อหรือไม่มี ผู้ซื้อตรงนี้ต้อง
วางแผนไว้ด้วย เนื่องจากว่าระยะเวลาจากนี้  ท่านนายกฯ ได้กล่าวเดือนนั้นเดือนนี้ปรากฏว่าในระยะการ
ประกาศมันจะมีอยู่ 45 วัน แล้วก็นับรวมไปแล้วจริง ๆ ตรงนี้นะครับ ก็อยากให้ท า Timeline แล้วก็ก ากับให้มี
การรื้อขายได้ ถ้าขายไม่ได้มันก็เป็นภาระงบประมาณเทศบาลที่จะต้องจ่ายเพ่ือรื้อหรือจ้ าง อันนี้จะเป็นข้อ
เพ่ิมเติมในการพิจารณาครับ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ตกลงควรจะเป็นหน้าที่ใคร หน้าที่นายกฯ หรือ ส านักคลัง ใช่ไหม  
นางทิมาพร  จันทรถง    ผู้อ านวยการส านักคลัง 

ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ ส านักคลังจะรับไปค่ะ ในการประกาศขายทอดตลาดก็เป็นหน้าที่ของส านักคลัง ว่าเรา
จะประกาศยังไง แล้วก็มีผู้ที่จะมาซ้ือ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

คุยกับส านักช่างด้วยก็แล้วกัน เค้าอาจจะมีคนที่รู้จัก ช่วยมาท าอันนี้ให้หน่อย 
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นางทิมาพร  จันทรถง    ผู้อ านวยการส านักคลัง 
ค่ะ เดีย๋วเราจะประสานกันค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 ตกลงมีประเด็นอีกไหม ครบนะในส่วนของเรื่องนี้ อีกเรื่องหนึ่งได้มีการพูดคุยกับส านักคลัง เห็นชอบ

ในหลักการนะ ก็ประกาศเป็นนโยบายให้เตรียมยกระดับของ ฝ่ายพัสดุ ให้เป็น กองพัสดุ ว่าถ้าสามารถท าได้ 
ส านักคลัง ก็จัดคนเพื่อรับผิดชอบในการเขียนปริมาณงานรายละเอียดนะครับ เพื่อด าเนินการต่อไป เพ่ือรองรับ
ภารกิจหน้าที่และรองรับคนที่ก าลังจะเจริญเติบโตต่อไป ดังนั้น ก็จะมีอยู่ กองกิจการพาณิชย์ กองป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กองพัสดุ 
นางทิมาพร  จันทรถง    ผู้อ านวยการส านักคลัง 

 ตอนแรกได้รับนโยบายมาว่า เป็นส่วนตอนนี้เป็นกองใช่ไหมค่ะ ถามเพ่ือความมั่นใจ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ก็คือถ้ามันสามารถยกเป็นกองได้ ก็ให้สิทธิ์ ผอ.ส านักกับคณะท างานเราประชุมกันดู 
นางทิมาพร  จันทรถง    ผู้อ านวยการส านักคลัง 

ค่ะ ถ้าเกิดเป็นกองคือตอนนี้พัสดุ เค้าจะอยู่ที่แต่ละกอง ถ้าเกิดการที่จะเป็นกองพัสดุ คือคนที่ท างาน
เกี่ยวกับพัสดุต้องอยู่ที่กองพัสดุหมด  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ก็ไม่เป็นไรครับ ก็คือมีนโยบายว่า ถ้าสามารถด าเนินการได้ก็ให้ด าเนินการ ถ้ามีความต้องการก็ให้
ด าเนินการไป ส่วนขั้นตอนรายละเอียด ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ก็น าเสนอเป็นกระบวนการก็แล้วกันนะครับ 
เพราะหน่วยงานขนาดใหญ่ อย่างเทศบาลมันก็ควรจะมี กองพัสดุ ที่ดูแลในภาพรวมสักที ไม่ไปแยกย่อยอยู่กอง
ส านักต่าง ๆ มันจะได้มีหลักการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่อย่างนั้นท่านจะสังเกตเห็นหรือไม่ ส่งมาทีไรตี
กลับแก้ไขวุ่นวายไปหมด ฟังแล้วอึดอัดแทน แล้วก็บอกแต่นายกฯ ๆ จะไปว่าใครก็ไม่ได้ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมายส านักคลัง เตรียมประกาศเป็นนโยบายยกระดับของ 
ฝ่ายพัสดุ ให้เป็น กองพัสดุ  ส านักคลัง ด าเนินการจัดคนเพื่อรับผิดชอบในการเขียนปริมาณงาน 
รายละเอียดเพื่อด าเนินการรองรับภารกิจหน้าที่ และรองรับคนที่ก าลังจะเจริญเติบโต มีดังนี้ กองกิจการ
พาณิชย์ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองพัสดุ ต่อไป 

4.3 เรื่องรายงานผลทางด้านวิชาการ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O.Net) ประจ าปี 2564 
นางสาวจิตรลดา ใจแน่น   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

เรียนท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คณะผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลนครขอนแก่น ทุกท่านค่ะ 
วันนี้ทางโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขออนุญาตรายงานผลงานด้านวิชาการ ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Online ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าทดสอบO.Net หรือ 
(Ordinary National Educational Test) หรือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ซึ่งได้ทดสอบไปแล้ว
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และประกาศผล เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ ทาง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ได้ท าคะแนนเต็ม 100 คะแนน จ านวน 4 คน ด้วยกัน ได้แก่รายวิชา

https://www.niets.or.th/th/catalog/view/211
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คณิตศาสตร์ เด็กชายพัทธนันท์ สถิรวงศ์วรรณ เด็กหญิงรินทร์ปภัส สัมฤทธิ์ยากรณ์ รายวิชาภาษาอังกฤษ 100 
คะแนนเต็ม ได้แก่ เด็กหญิงพิชญธิดา ธรรมมาน้อย และเด็กหญิงณัฐมน สิบศิริ และขออนุญาตเรียนท่านนายก
เพิ่มเติมนะคะ ส าหรับจ านวนนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป 
ซึ่งได้ทดสอบ 4 รายวิชา รายวิชาภาษาไทย ช่วงคะแนน 70 - 79 จ านวน 27 คน 80 - 89 จ านวน 5 คน 
รวมทั้งสิ้น 32 คน รายวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงคะแนน 70 - 79 จ านวน 5 คน 80 - 89 1 คน 90 - 99 1 คน และ 
100 คะแนนเต็ม 2 คน รวม 9 คน และรายวิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงคะแนน 60 - 69 จ านวน 1 คน และสุดท้าย
รายวิชาภาษาอังกฤษ ช่วงคะแนน 70 - 79 จ านวน 32 คน 80 - 89 30 คน 90 - 99 17 คน และ 100 คะแนน
จ านวน 2 คนรวม ทั้งสิ้น 81 คนค่ะ และในโอกาสนี้ ขออนุญาตกราบเรียนเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ให้เกียรติ
มอบเกียรติบัตร พร้อมกับทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนคนเก่ง เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับเด็ก ๆ คนเก่งของเราค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เดี๋ยวกลับไปจอ คะแนนวิทยาศาสตร์ 60 - 69 ได้ 1 คน ก็แปลว่า วิทยาศาสตร์ ไม่มีใครถึง 70 ถูกไหมครับ 
นางสาวจิตรลดา ใจแน่น   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

ไม่มีค่ะท่านนายกฯ ขออนุญาตเรียนชี้แจงค่ะ รายวิชาวิทยาศาสตร์เป็นข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์ทั้งสิ้น 
มีทั้งหมด 20 ข้อ ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ 18 ข้อ และวิทยาการค านวณอีก 2 ข้อ ซึ่งข้อสอบยากมาก ๆ ค่ะ ถามว่า
เด็กเรียน Online เต็มที่ไหม ไม่เต็มที่ค่ะ ท่านนายกฯ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แล้วเด็กอ่ืน ๆ ที่คะแนนสอบทั่วไปของวิทยาศาสตร์ เป็นยังไง ก็เกาะกลุ่มแบบนี้ไหม  
นางสาวจิตรลดา ใจแน่น   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

ผลสัมฤทธิ์ก็อยู่ที่ 2.5 ขึ้นไปค่ะ หมายถึงว่าระดับผลการเรียน 2.5 – 4 ค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ไม่ใช่ หมายถึงว่า คะแนนวิทยาศาสตร์โรงเรียนอ่ืน เด็กอ่ืน คะแนนก็เกาะกลุ่มแบบนี้ไหม 60 - 69 
นางสาวจิตรลดา ใจแน่น   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

ใช่ค่ะ เด็กคะแนนต่ ากว่าระดับจังหวัดค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 30 กว่าหรอ  
นางสาวจิตรลดา ใจแน่น   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 

ส าหรับคนเก่งของเราคนแรก คะแนนทดสอบ O.net เต็ม 100 คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่
เด็กชายพัทธนันท์ สถิรวงศ์วรรณ ขออนุญาตเชิญ ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ท่าน ผอ.พัฒนา 
ยอดสะอึ ท่านรองทั้งสองท่าน รวมทั้งผู้ปกครองของน้องพัทธนันท์ด้วย เรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่าน ผอ.ส านัก
การศึกษาค่ะ ต่อไปวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม เด็กหญิงรินทร์ปภัส สัมฤทธิ์ยากรณ์ เรียนเชิญ ผู้ปกครอง
ด้วยค่ะ ถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนคนเก่งของเรา ต่อด้วยรายวิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน ได้แก่เด็กหญิง
พิชญธิดา ธรรมมาน้อย ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติม พิชญธิดา เป็นนักเรียนสายชั้น English Program นะคะ 
และอีกหนึ่งคน เด็กหญิงณัฐมน สิบศิริ เชิญผู้ปกครองด้านหน้าด้วยค่ะ น้องนัทธมน เรียนสายชั้น Standard 
นะคะ ในโอกาสนี้ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอกราบขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น 
เป็นอย่างสูง ขอบพระคุณค่ะ  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
เก่งมาก ๆ ขอชื่นชมนะครับ สอบยังไงให้ได้คะแนน 100 เต็ม จ าไม่ได้ว่า สมัยผมเรียน ผมเคยสอบ

อะไรได้เต็มหรือเปล่า ขอชื่นชม ทั้งคุณแม่ และผู้ปกครอง ครูผู้เกี่ยวข้อง เทรนเนอร์ทั้งหลาย โดยเฉพาะฝ่าย
วิชาการแล้วก็ครูผู้สอนรายวิชา ขอชื่นชมในความส าเร็จ ก็ขอให้รักษามาตรฐานเช่นนี้ แล้วก็พัฒนาต่อยอด
ต่อไป มันเป็นสไตล์ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เมื่อมีการคาดหวังเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จเช่นนี้ เราก็ต้อง
เดินในเส้นทางนี้ แต่ถึงอย่างไร บทพิสูจน์ความเป็นคนก็คือดูกันยาว ๆ ตรงนี้มันคือรูปธรรม ในส่วนนามธรรม
ของเทศบาลนครขอนแก่น กาย จิต ปัญญา สังคม ผลลัพธ์มันอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเลข คะแนนตรงนี้มันเป็น
ความส าเร็จที่น่าชื่นชมอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่มีวันทิ้ง ก็คือการเป็นนามธรรม กาย จิต ปัญญา สังคมเด็ก
เก่งแค่ไหนก็ตามที ถ้ามุ่งเฉพาะเรื่องตัวเลขชี้วัความส าเร็จเรื่องคะแนน แต่การปรับตัวเข้ากับสังคม ไม่สามารถ
ท าได้สุดท้ายหลายคนก็ล้มเหลว ในอดีตแต่ละท่านก็คงมีเพ่ือนร่วมรุ่น เพ่ือนร่วมห้อง ที่สมัยเรียน เรียนเก่ง ๆ 
ลองหลับตานึกย้อนกลับไปข้างหลัง เพ่ือนหลายคนที่เรียนเก่ง ๆ วันนี้บางคนเราไม่รู้ว่าไปตรงไหน บางคนเรารู้
ว่าเค้าไปที่ไหน มันไม่ได้บอกว่าตอนเรียนเก่ง ๆ  เด็กเรียนเก่ง ๆ แล้วโตมาจะประสบความส าเร็จเหมือนกันทุก ๆ คน 
ใครบางคนเรียนในระดับกลาง ๆ แต่พอโตมา ก็ประสบความส าเร็จในด้านวิชาชีพ ในด้านอาชีพ ในด้านการ
ท างาน ดังนั้นมันยังมีองค์ประกอบอีกมากมาย ที่ความเป็นครูที่เราจะเติมให้กับเด็ก แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วันนี้เราสื่อภาษาของผู้ใหญ่ ที่ใช้ความเป็นผู้ใหญ่บังคับให้เด็กพูดภาษาของผู้ใหญ่ เราเองไม่เคยเรียนรู้ที่จะพูด
ภาษาที่เด็กเค้าคุยกัน วันนี้เด็กมีความยากล าบากมาก นอกจากจะโดนบังคับให้พูดภาษาผู้ใหญ่แล้ว เด็กยังโดน
บีบคั้นด้วยสถานการณ์รอบข้าง การบีบคั้นที่ว่า เรายกตัวอย่างง่าย ๆ ตอนเราเด็ก ๆ เราไม่เคยเจอสถานการณ์
แบบนี้ ต้องเรียน Online ยาวนาน และต่อเนื่อง ถ้าครอบครัวมีผู้ปกครองที่เข้าใจ และใช้เวลาและโอกาสนี้มาก ๆ 
กับลูกตอนเรียน Online ก็จะมีพัฒนาการที่ดี แต่ถ้าปล่อยให้ลูกรับผิดชอบตัวเองในการเรียน Online 
โดยผู้ปกครองให้เวลากับลูกน้อยเกินไป เราจะเสียเวลาแบบนี้ และเสียโอกาสแบบนี้อย่างร้ายแรงมาก 
ในระดับชาติปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเรียน Online คือ เด็กประถมอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เยอะมาก เด็กที่มีวินัย
แบบนี้ต้องรับผิดชอบตัวเองแบบนี้ โดยมีครอบครัวที่ดูแลอย่างใกล้ชิดมีไม่มาก ดังนั้นมันก็เป็นโจทย์ของพวก
เราต่อไปว่า ภายใต้ความเป็นครู เป็นผู้ปกครอง เป็นพ่ีน้องพนักงานของเรา ในฐานะเป็นพ่อแม่คนหนึ่ง เราจะ
คิดเรื่องแบบนี้ แล้วเราจะเตรียมการอย่างไร เพราะโลกวันข้างหน้ามันจะซับซ้อนยิ่งกว่านี้อีก เราโดนเร่งรัดโดย
เทคโนโลยี โดนเร่งรัดโดยสถานการณ์โควิด อาชีพมันโดนเปลี่ยนแบบคาดการณ์อะไรก็ล าบาก วันนี้ทุกคนก็เห็น
คล้าย ๆ กันว่า มีหนึ่งอาชีพที่ใคร ๆ ก็อยากจะท า ก็คือค้าขายทาง Online แต่ไปดูครับ 100 ราย ส าเร็จกี่ราย 
จะมีคนแบบที่ขาย Online ดัง ๆ แล้วได้รับการยอมรับแบบที่ว่านั่นมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ใครบางคนมี
ผู้ติดตามในระดับหลักหมื่น หลักหลายแสน คนเหล่านี้ผ่านความยากล าบากแค่ไหน ใครบางคนพัฒนาตัวเอง
ส าเร็จกลายมาเป็นอาจารย์สอนค้าขายทาง Online นี่คือ ณ ยุคนี้ ที่อาชีพแบบนี้มันโดดออกมา ใคร ๆ ก็ขาย
Online แต่ในอนาคตเราก็ไม่รู้  เราก็คาดการณ์ไม่ได้  แล้วอาชีพที่มั่นคงในอนาคตมันก็ตัดสินล าบาก 
ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้  ใครจะไปนึก วันดีคืนดีโรงแรมมีลูกค้าจาก 70% ลดเหลือไม่ถึง 15% ขณะที่
ต้นทุนค่าไฟ ค่าน้ า ค่าพนักงานยังคงอยู่เหมือนเดิม ต้นทุนคงที่เหล่านี้  มันลดไม่ได้ วิธีการที่จะลดได้ก็คือ 
หักด้ามพร้าด้วยเข่าเลย เอาคนออก คนเก่ากินเงินเดือนสูง ๆ ออก รับคนใหม่ ๆ ดูโรงแรมใหญ่ ๆ ในขอนแก่น
ก็รู ้เปลี่ยนหน้าพนักงานเป็นว่าเล่น ชั้นใต้ดินพูลแมน เคยมี รปภ.เดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมไม่มี เคยพูดด้วยความสงสาร
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ลูกน้องอยู่กันมาหลายสิบปี หลายคนอยากจะฝากผีฝากไข้กับโรงแรม สุดท้ายอายุ 50 กว่าแล้ว ก็ต้องออก 
แล้วออกจากงานตอนอายุ 50 กว่า แล้วจะไปตรงไหน จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างไร ดังนั้น กับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงแบบนี้ มันเป็นความท้าทายมากว่าเราจะคาดการณ์อนาคตได้อย่างไร ไปอ่านบางเรื่องบางราวการ
ต่อสู้ของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ใช้เงินระดับหมื่นล้าน แสนล้าน เพ่ือ Takover ซ้ือเทคโนโลยีทางด้าน Ai เพ่ือพัฒนา
ก่อนนี้เค้าบอกว่าการเป็นมหาอ านาจของโลกมีอยู่สองอย่าง 1.ทางด้านอาวุธ 2.ทางด้านเศรษฐกิจ แต่เค้าบอก
ว่าโลกยุคใหม่ใครที่เป็นมหาอ านาจทางด้าน Ai คุณก็จะเป็นมหาอ านาจของโลก มันเป็นการบ่งบอกว่าทิศทาง
ของโลกไปในทิศทางนี้แน่ ๆ แต่เราจะเติมอย่างไรให้กับลูกหลานของพวกเรา ก็เป็นภาระที่หนักหนาสาหัส
ส าหรับครูนะครับ ก็ขอให้ก าลังใจนะครับ แล้วก็ผู้ปกครองที่ดูแลลูกหลานเป็นอย่างดี ก็ขอให้ก าลังใจเช่นกันครับ 
อีกหนึ่งโรงเรียนเซปักตะกร้อ เชิญครับ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 

4.4 เรื่องรายงานการแข่งขันเซปักตะกร้อ และการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน  
นางมลฤดี  ศรีบุญเรือง  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ท่านรองนายกฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านค่ะ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมขอรายงานผลงานด้านกีฬา ขอเชิญนักกีฬาค่ะ ส าหรับผลงานด้าน
กีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม โดยโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2564 
มีรายการดังต่อไปนี้ ประเภทกีฬาเซปักตะกร้อ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ฮอนด้า ยูเนี่ยนคัพ ประจ าปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดนครพนม ประเภทต่อไป ประเภทกีฬา
วอลเลย์บอล รายการที่ 1. รายการการแข่งขันวอลเลย์บอล I am volleyball Thailand Junior ท าการ
แข่งขัน ณ จังหวัดชัยภูมิ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย รุ่นอายไุม่เกิน 
13 ปีชาย 2. รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวอลเลย์บอลลีก ณ จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย
3. ตัวแทนทีมวอลเลย์บอลกองทัพอากาศ การแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็คเยาวชนชาย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย 4. ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA การไฟฟ้า รอบคัดเลือกตัวแทนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5. นักกีฬายอดเยี่ยม นายอโณทัย วันทา การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA การไฟฟ้า
รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6. ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม นายอภิวัฒน์ ปลัดขวา การแข่งขัน
วอลเลย์บอลเยาวชน PEA การไฟฟ้า รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7. ชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ การแข่งขันวอลเลย์บอลวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย 8. ผู้เล่นยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทาน เด็กชายจิรวัฒน์ สุมามาลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การแข่งขัน
วอลเลย์บอลวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 9. เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายการ
แข่งขันวอลเลย์บอล วอลเลย์บอลเยาวชน PEA การไฟฟ้า รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2565 
ณ จังหวัดเชียงราย 10. นายชูศักดิ์ ภูมิอ่อน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติ
ไทย เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกและประเทศสาธารณรัฐอิสลามอีร่าน ระหว่างวันที่  
24 สิงหาคม - 2 กันยายน 2564 ส าหรับรายการวอลเลย์บอลนะคะ ประเภทต่อไป เป็นประเภทกรีฑา 
การแข่งขันประเภทกรีฑา กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 พญาแลเกมส์ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
จังหวัดนครราชสีมา นายธนากร สุโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดกีฬากรีฑาประเภททุ่มน้ าหนัก ประเภทต่อไป ประเภทหมากฮอสนะคะ อันดับ
ที่ 1 ก็คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี 



36 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 
ในรายการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเภทต่อไปเป็นประเภทจักรยาน ประเภท
กีฬาจักรยานได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามหนังสือส านักพระราชวัง 
ที่ พว 0202.2 / 2901 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เด็กหญิงปลายฟ้า โคโตสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีเพ่ือรับพระราชทานถ้วยรางวัล ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา 
กรุงเทพมหานคร การแข่งขันกีฬาประเภทจักรยานสนามที่ 1 สนามจังหวัดมุกดาหาร รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง 
ชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กหญิงปลายฟ้า โคโตสี ได้เป็นแชมป์เมื่อปี 2563 และปี 2564 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย 
เด็กชายเปรมปิติชัย ค าสมศรี อันดับที่ 4 เด็กชายชัชวาล วิเศษ อันดับที่ 5 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง เด็กหญิง
ธนพร โคโตสี อันดับที่ 5 เด็กหญิงจิดาภา โพธิ์บ าเพ็ญ อันดับที่ 4 สนามที่ 2 ที่อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง เด็กหญิงปลายฟ้า โคโตสี ชนะเลิศอันดับที่ 1 เด็กหญิงจิดาภา โพธิ์บ าเพ็ญ ชนะ
อันดับที่ 4 แล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย เด็กชายชัชวาล วิเศษ ได้อันดับที่ 3 เด็กชายเปรมปิติชัย ค ารมสี 
ได้อันดับที่ 5 และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง เด็กหญิงธนพร โคโตสี รางวัลอันดับที่ 5 ต่อไปเป็นสนามที่ 3 
ของการแข่งขันจักรยานที่อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เด็กหญิงปลายฟ้า โคโตสี  รองชนะเลิศ
อันดับ 1 เด็กหญิงจิดาภา โพธิ์บ าเพ็ญ ชนะอันดับที่ 4 เด็กชายเปรมปิติชัย ค ารมศรี ได้อันดับที่ 4 และเด็กชาย
ชัชวาล วิเศษ ได้อันดับที่ 5 ส าหรับรายการการแข่งขันทั้ง 4 ประเภทนะคะ ต่อไปก็จะเป็นนักเรียนเข้ารับ
การศึกษาต่อ โดยใช้ความสามารถด้านกีฬา 1. นายพลกฤต สาชิต ได้ใช้ความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษาต่อที่
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญญบุรี 2. นายอโณทัย วันนา ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพละศึกษา 3. นายปิยะ ควบพิมาย ได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ และ 4. นายธนากร สุโพธิ์ ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนจ่าทหารเรือ โควต้านักกีฬาทีมชาติไทย 
และนี่ก็เป็นผลงานด้านกีฬาของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  

จะเห็นได้ว่า โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เป็นอีกคลัสเตอร์หนึ่ง การศึกษาสวนสนุก อนุบาลสาธิต
วัดกลาง เป็นคลัสเตอร์วิชาการ สามเหลี่ยม โนนทัน แล้วก็ศรีฐาน หนองใหญ่ เป็นคลัสเตอร์กีฬาอาชีพ ที่เหลือ
ก็เป็นเรื่องของพัฒนา ทักษะชีวิตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความส าเร็จของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ เรื่องกีฬาได้
ถ้วยก็ถือว่าน่าดีใจ ได้รางวัลก็ถือว่าน่าดีใจ แต่ส าหรับผม ที่ดีใจมากก็คือ มีนักเรียน 4 คน ที่สามารถใช้
ความสามารถทางด้านกีฬา สามารถไปเรียนต่อได้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนเก่ง แต่มันก็มีค าถาม เรามีกัน 
40 คน แล้วได้ไปต่อ 4 คน ที่เหลือต้องไปสอบใช่หรือไม่ ก็เป็นอันรู้กันว่า คลัสเตอร์ด้านกีฬาอาชีพ ความเป็น
นักกีฬามันคงเริ่มจากความชอบ พรสวรรค์ แล้วสุดท้ายก็คือต้องมีแวว แล้วก็มีชั่วโมงบินที่สะสมสิ่งเหล่านี้เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ ที่เหลือก็คือการสนับสนุน จากหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นส านักศึกษา เป็นโรงเรียน 
เป็นผู้ปกครอง แต่เป็นที่น่าสังเกตกับบางคน ผู้ปกครองที่เอาจริงเท่านั้น ลูกถึงจะไปต่อได้ คนอ่ืนที่สนับสนุนก็
เป็นไปตามภารกิจเป็นไปตามหน้าที่เป็นไปตามงบประมาณ เห็น Will Smith เค้าเอาชีวิตของ Selena 
William พ่ีน้องตระกูล William เทนนิสเอามาสร้างเป็นหนังตั้งชื่อพ่อเขาว่า King Richard มันได้เห็นความ
ทุ่มเทของครอบครัว ผู้ปกครองที่เอาจริงลูกถึงจะไปต่อได้ Tiger Woods ก็พิสูจน์มาแล้ว ครอบครัวศรีชาพันธุ์ก็
พิสูจน์ให้เห็น ถึงพวกเราจะมีส่วนบ้าง แต่อย่างน้อยที่สุด ถ้าเราได้พยายามท ามันเป็นหนึ่งในหลายองค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อเด็ก เมื่อวานนี้ผู้ปกครองเด็กหญิงปลายฟ้าพา พาเด็กหญิงปลายฟ้ามาพบผม ว่ามาขอพรจะไป
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แข่งต่อ เด็กได้ถ้วยพระราชทานแล้ว พ่อแม่ก็เริ่มจะไม่ไหว แต่เนื่องจากลูกสาวบอกจะสู้ต่อ ลูกสาวจะไปต่อให้
ได้ พ่อแม่ก็กัดฟันสู้ แล้วผู้ปกครองก็ถามผมว่า เทศบาลจะช่วยเค้าได้บ้างอย่างไร ผมก็จะฝากภารกิจนี้กับ
ส านักศึกษา ถ้าจักรยานเป็นอันรู้กันดีว่าเราไม่แย่งชิงความส าเร็จของครูประจักษ์หรอก อาจารย์ประจักษ์คนนี้ 
ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแต่เป็นคนที่รัก รักเรื่องจักรยานแกสอนเด็กมาตั้งกี่รุ่น พัฒนาเด็กมาตั้งกี่รุ่น ได้รับถ้วย
พระราชทานมาอย่างต่อเนื่อง เด็กนักเรียนหลายคนกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติ ดังนั้น เส้นทางแห่งความส าเร็จ
ทีว่่านี้ ในฐานะที่พวกเราจะมีส่วนสนับสนุน ฝากผู้บริหารโรงเรียนลงในรายละเอียดนะครับว่า เราจะช่วยเขาได้
อย่างไร สูตรของการสนับสนุนแนวทางของการสนับสนุนมันมีอะไรได้บ้าง เราท าถึงขนาดไหน เราใช้กองทุน
สุขภาพสนับสนุนจักรยานให้ครูประจักษ์ได้ถึงปีละ 50,000 กว่า เน้นเรื่องสุขภาพแล้วครูเค้าก็ใช้งบประมาณ
ก้อนนี้น าไปพัฒนาเด็กของเค้า ในส่วนโรงเรียนที่เราได้ผลงานดี ๆ มาจากครูประจักษ์อย่างต่อเนื่อง เราควรจะ
ท าอย่างไร เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กในสามเหลี่ยม เราจะท ายังไงให้เค้ามีขวัญมีก าลังใจ เราก็รู้กันว่า
สถานะทางด้านเศรษฐกิจของผู้ปกครองของแต่ละคนก็ไม่ได้ดี ผู้ปกครองที่จะสู้ก็สู้ได้แค่ตามงบ ตามเงิน 
แต่พวกเราสนับสนุนอะไรได้บ้าง เราก็พร้อม เพียงแต่ดูแนวทางดูวิธีการดูระเบียบ ปรึกษาส านักศึกษาปรึกษา
ส านักคลัง ด้วยวิธีการรูปแบบการเขียนโครงการกิจกรรมให้การสนับสนุน เรามีแม้กระทั่งหลักสูตรความเป็น
เลิศที่สามารถท าเป็นหลักสูตรเหล่านี้ เพ่ือจะมีช่องทางงบประมาณพิเศษให้ได้ พวกนี้ก็น่าจะน าไปศึกษาแล้วก็
พิจารณาหาทางสนับสนุนให้ได้ ก็ต้องขอบคุณ แล้วก็ชื่นชมโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ไม่ว่าจะเป็นเซปัก
ตะกร้อ วอลเลย์บอลเยาวชน หมากฮอส จักรยาน ทุกอย่างมีเครดิตรางวัลยาวเหยียด ก็ให้เห็นถึงความมานะ
พยายามของครู โค้ช ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเอง ก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับ พัฒนาตัวเองต่อไป
ขอบคุณอีกครั้งครับ เป็นไปได้ในวาระเพ่ือทราบถ้าเตรียมตัวพอจะเล่าความคืบหน้าได้บ้างก็อยากจะมีอยู่ 2 - 3
เรื่อง เรื่องการก่อสร้างตลาดโบ๊เบ๊ มีความคืบหน้าไหม มาเล่าให้ฟังหน่อย แล้วก็การเตรียมเปิดเวที โคครีเอชั่น 
ที่ บขส.1 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและการปรับปรุงพ้ืนที่ บขส.1 หลังจากศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องกรณี
ผู้ประกอบการใน บขส.1 ฟ้องไปแล้วพอศาลยกฟ้องเสร็จหน้าที่ต่อไปก็เป็นการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่และ
กระบวนการปรับปรุงวันที่ 27 เมษายนนะครับวันที่ 27 เมษายนใช่ไหมเช้าถึงบ่ายนะครับ ที่ บขส. 1 ผมได้
มอบหมาย ผอ.อินทิรา ฆารเจริญ ท่านรองสมชาย โตเจริญ รองบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ ่งเรือง ใช่ไหม ให้นัด
หน่วยงานกองส านักที่เกี่ยวข้อง ผมอยากให้ไปอยู่ในเวทีนั้นด้วย ไปฟังเพราะทิศทางการพัฒนารูปแบบการ
ปรับปรุงก็เป็นไปตามกระบวนการการมีส่วนร่วมกับทุก ๆ ฝ่าย ที่จะเปิดเวทีพูดคุย Workshop ในวันนั้น 
เรื่องนี้หยิบขึ้นมาก่อนเพ่ือให้ที่ประชุม คทม. ได้รับทราบ แนวคิดเดิม เราก าลังคิดถึงท าอย่างไรจะค้าขายได้ 
ผมก็ตั้งหลักการไว้ง่าย ๆ 1. เป็นพ้ืนที่ ที่ขายได้ 7 วัน 24 ชั่วโมง ดังนั้น ถ้าหลักการนี้ในเวทีวันที่ 27 ถ้าเค้า
เห็นชอบ ก็ไปช่วยกันตกผลึกกับคนของเรา ว่าท าอะไร พ้ืนที่แบบไหน อย่างไร ธุรกิจอะไร ค้าขายอะไร ต้องท า
อะไรบ้าง ให้มันเป็นไปตามหลักการนี้ได ้ถ้าหากว่าเค้าเห็นชอบ 2. ก็จะไปจัด Timeline ร่วมกัน ผมยกตัวอย่าง 
เช่น ผมยกเป็นตุ๊กตานะ แต่ไม่ได้ครอบง า ถ้าเค้าสนใจว่าพ้ืนที่ ที่จะท าให้ขายได้ 7 วัน 24 ชั่วโมงมันท ารูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งไม่ได้ แต่ภาษาผมใช้ง่าย ๆ ค าว่าตลาด 7 วัน 24 ชั่วโมงนี้ มันต้องมีความหลากหลาย ไม่ใช่มีแค่
กลุ่มวัยใดไว้หนึ่งเท่านั้นที่จะเป็นลูกค้า ถ้าบอกว่าตลาดสดของเทศบาล มีแต่กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน ร้านอาหาร
สถานประกอบการที่ไปซื้อ แต่ตลาดที่เราอยากจะให้เกิดใหม่มันต้องรองรับทุกกลุ่มวัยหลากหลายความต้องการ 
หลากหลายรสนิยม เช่น ตุ๊กตาที่เราเคยพูดถึง เราอาจจะมี Street Food แบบเยาวราชไหม มีขายต้นไม้ ดอกไม้ 
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ขายสัตว์เลี้ยง เหมือนอย่างจตุจักรด้วยไหม แล้วเราก็มีแผนที่จะย้ายกลุ่มขายผักที่ถนนหน้าเมืองตอนเที่ยงคืน 
ให้ไปเข้าที่ บขส.1 ถ้ากลุ่มนี้ย้ายเข้าไปได้ ก็การันตีแน่ ๆ มีผู้ค้าช่วงเวลาเที่ยงคืนยันสว่างประมาณ 200 ราย 
ที่จะสร้างความคึกคัก ก่อให้เกิดการค้าขายให้มันมีช่วงเวลาหนึ่งแน่ ๆ แล้วโดยวิธีการแบบนี้ ถ้าเค้าได้ตกผลึก
ร่วมกัน ต่อไปเราก็จะจัดคณะตัวแทนของ บขส.1 เทศบาล แล้วก็เดินทางไปกรุงเทพฯ ไปดูตลาดที่มันมี
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือไปตกผลึกร่วมกันว่า มันจะมีตลาดแบบไหนในยุคปัจจุบันที่มันมีรูปแบบที่มันตอบ
โจทย์ แล้วมันแล้วน ามาผสมผสานไหม วิธีการบริหารจัดการเป็นอย่างไร ราคายังไง เค้าค้าขายกันยังไง 
ทุกคืน ทุกวันนี้ผมดู YouTube ตลอด ดูพวกตลาดนัดทั้งหลาย ท าไมเค้าค้าขายกันได้ บางตลาดของเอกชน
เก็บค่าเช่าวันละ 100 แล้วคนขายพอเห็นเค้าขายแล้วก็เจ็บใจที่ขอนแก่นเรา ที่เค้าขายตามตลาดนัด 20 บาท 
30 บาท 40 บาท บ้านเราขั้นต่ า 50 - 60 ไม่มีวันขายได้แบบเขา แล้วเราจะดูยังไง เราจะไปดูที่ไหน ตรงนี้ก็
เป็นแนวทางต่อไป ดังนั้น กรณี บขส.1 ก็เรียนเพ่ือบอกให้คณะทุกคนที่เกี่ยวข้อง มีการนัดหมายยอมสละเวลา
นะครับ วันที่ 27 มีทีมส านักช่าง ส านักปลัดฯ ส านักสาธารณสุขฯ กองยุทธศาสตร์ฯ ตัวแทนส านักคลัง ที่
ต้องเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับธนารักษ์ มีตัวแทนจากธนารักษ์ เครือข่าย เช่น หอการค้า แล้วก็สมาคมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเหล่านี้ เค้าจะไปเปิดเวทีกัน ต้องไปนั่งฟังนะครับ ช่วยกันคิดแล้วก็มานั่งคิดต่อว่า ทีมงาน
ที่จะส่งไปดูงานด้วย ควรจะมีสัดส่วนผสมของกองไหนบ้างที่จะต้องไปท าต่อเรื่องนี้นี่คือเรื่องเวที บขส.1 แล้ว
ใครที่รับผิดชอบ เรื่องการก่อสร้างตลาดโบ๊เบ๊ เดี๋ยวเล่าความคืบหน้าให้ฟังด้วย เพราะต้องก าหนดวันที่จะ
ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการแล้ว พร้อมกับมาดูรูปแบบ นั่นก็คือแปลว่าต้องมานัดกับผมเพื่อมาสรุปครั ้ง
สุดท้ายก่อนเปิดเวที แล้วก็ฝากทางกองยุทธศาสตร์ฯ ส านักคลัง หรือกอง ส านักที่เกี่ยวข้อง นัดวันประชุม
เรื่องการเตรียมน าเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม แล้วก็ให้ส านักปลัดฯ ส านักคลัง ตามความคืบหน้าหนังสือที่ไปถึง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการขอความเห็นชอบในการสร้าง ศูนย์บริการบัตรประชาชนไปติดตาม
ความคืบหน้า รวมถึงญัตติจ่ายขาดเงินสะสมต่าง ๆ เพ่ือนัดวันกับผมอีกรอบหนึ่งแล้วจะได้เตรียมเปิดสภาใน
เดือนพฤษภาคม แล้วก็ประสานให้กับฝ่ายกิจการสภา ประสานกับประธานสภาฯ ให้ด้วยว่าจะขอวันที่ 10 
พฤษภาคม เราไม่ทันถ้ายังไงขอให้ช่วยยืดเวลาไปหน่อย ภายในเดือนพฤษภาคม 
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 

ขออนุญาตค่ะ รายงานท่านประธานสภาไปแล้วค่ะ แต่เนื่องจากว่า ในช่วงพฤษภาคมนี้ จะมีญัตติ 
หลายญัตติ ซึ่งมันจะเป็นญัตติที่ไม่ใช่เทศบัญญัติงบประมาณ ท่านก็เลยแจ้งว่าจะมีการแปรญัตติ และลงมติ 
ซึ่งในเดือนพฤษภาคมคาดว่า จะเปิดอยู่ประมาณ 2 - 3 ครั้งค่ะ ในเรื่องของเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติที่เสนอเข้ามา 
ในเรื่องตลาด 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  

เทศบัญญัติเรานี้ ใช้ค าว่าแปรญัตติด้วยเหรอ 
นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 

มันจะมี 3 ขั้นตอน ก็คือขั้นรับหลักการ แปรญัตติ แล้วก็ลงมติค่ะท่านนายกฯ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  

ของเทศบัญญัติ ไม่ใช่งบประมาณนะ 
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นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
ใช่ค่ะ ทีไ่ม่ใช่งบประมาณค่ะ 

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  
ไม่ใช่งบประมาณมีการแปรญัตติเหรอ มีใครรู้เรื่องระเบียบนี้บ้าง 

นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
คือมันจะมีการน าหลังจากเอาเข้าที่ประชุมคล้าย ๆ กับเทศบัญญัติงบประมาณ เอาเข้าที่ประชุมแล้ว

จะต้องน ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลง แก้ไขปรับปรุง แล้วก็จะมีการพูดในสภาอีกหนึ่งรอบ แล้วค่อยลงมติค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  

ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอท่านปลัดฯกลับมา แล้วมานั่งคุยกันตรงนี้อีกที เพราะเค้าจะเสนอเทศบัญญัติเรื่อง
ตลาดใช่ไหม เป็นหลักใช่ไหม ซึ่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ส านักสาธารณสุขเห็นร่างหรือยัง 
นางสาวศิริกัลยา  โพธิจันทร์   ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขฯ  

เห็นแล้วค่ะ ก าลังให้ทีมงานตรวจสอบข้อความอยู่ค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น   

เพราะสุดท้ายเสนอไปแล้ว ผู้ปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ มันก็เป็นเทศบัญญัติที่เปล่าประโยชน์ ฉะนั้น จะต้อง
พิจารณาให้รอบคอบแล้วค่อยหาเวลานัดคุยเรื่องนี้กันอีกหนึ่งรอบ แต่ที่แน่ ๆ เดี๋ยวดูว่ามีความคืบหน้าการ
ก่อสร้างตลาดโบ๊เบ๊อย่างไร แล้วก็ประชุมเรื่องของยุทธศาสตร์  มานัดผมประชุมเรื่องประชุมเตรียมการ เรื่อง
ญัตติจ่ายขาดเงินสะสม กองส านักที่เคยเสนอ เคยชงเรื่องก็ทบทวนให้เรียบร้อย อะไรที่เกี่ยวข้องกับประมาณ
การราคา แบบก็ต้องเตรียมการเอาไว้  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมายดังนี้ 
 - มอบส านักการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนลงในรายละเอียด การสนับสนุนงบประมาณจะช่วย
นักกีฬาได้อย่างไรได้บ้าง สูตรของการสนับสนุน แนวทางของการสนับสนุนมีอะไรได้บ้าง ดูแนวทางดูวิธีการดู
ระเบียบ ปรึกษาส านักคลัง ด้วยวิธีการรูปแบบการเขียนโครงการกิจกรรมให้การสนับสนุนนักกีฬาของ
โรงเรียนต่าง ๆ  
 - มอบส านักช่าง ไปก าหนดวันที่จะประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ พร้อมกับมาดูรูปแบบ 
 - มอบกองยุทธศาสตร์ ส านักคลัง หรือกอง ส านักที่เกี่ยวข้อง นัดวันประชุมเรื่องการเตรียม
น าเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ต่อไป 
 - มอบส านักปลัดเทศบาล และส านักคลัง ตามความคืบหน้าหนังสือที่ไปถึงกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เรื่องการขอความเห็นชอบ ในการสร้างศูนย์บริการบัตรประชาชน ไปติดตามความ
คืบหน้า รวมถึงญัตติจ่ายขาดเงินสะสมต่าง ๆ เพื่อเตรียมเปิดสภาในเดือนพฤษภาคม  

 4.5 เรื่องรายงานตัวพนักงานเทศบาล  
นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
  ค่ะ เรียนท่านนายกเทศมนตรี ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านนะคะ ในห้วงเดือนเมษายน 
ที่ผ่านมา เราได้มีการรับโอนพนักงานมาทั้งหมด 7 ท่าน วันนี้ขออนุญาตแนะน าท่านแรก 1. นายชวลิต  เนียมชมพู 
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เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกรุงเทพฯ โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานงานธุรการ สังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล 2. นายวงศ์ธวัฒน์ ทองป้อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลส านักท้อน 
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โอนมาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดส านักปลัดเทศบาล  
3. นายกฤษฎา สายปัญญา นิติกรช านาญการ สังกัดเทศบาลต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งนิติกรช านาญการ สังกัดส านักปลัดเทศบาล 4. นางสาวศิริกาญจน์ เพลาชัย เจ้าพนักงาน 
จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สังกัดเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โอนย้ายมาด ารง
ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5. นายประจักษ์  
ฉิมงาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลต าบลนาข่า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โอนย้ายมา
ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดส านักการศึกษา 6. นางสาวประภาศิริ  แสนสอาด 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานประมง จังหวัดกาฬสินธุ์ โอนย้ายมาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ 7. นายธรรมสัจจา นกพุทธา นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ สังกัดหน่วยตรวจสอบภายในค่ะ  
นายรณชัย  เอกตาแสง    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

ครับ อีกท่านหนึ่งนะครับ นายรณชัย เอกตาแสง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ย้ายมาจากเทศบาล
เมืองสมุทรสาคร มาด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรช านาญการ กองการเจ้าหน้าที่ครับ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ใช่คนที่เคยอยู่กับเรามาก่อนไหม ไม่เคยใช่ไหม รณชัย คุณย้ายมาจากไหนนะ สมุทรสาครอีกคนหนึ่ง
เดี๋ยวนะเปิดจอขึ้นดูหน่อย ระยอง ไหนคนไหนสมุทรสาครกับระยอง มีบ้านอยู่ขอนแก่นไหม บ้านอยู่ขอนแก่น
ใช่ไหม ถึงว่ามาไกลจังเลย กฤษฎา ลพบุรีเหตุผลก็คือคุณคนเก่าใช่ไหม บ้านอยู่ที่นี้ใช่ไหม ที่เหลือก็อยู่รอบ ๆ นี้
ที่ย้ายมา จะสังเกตได้ว่าท าไหมผมให้รายงานตัวในตอนท้าย อย่างน้อยท่านก็จะได้สัมผัสได้ถึงวิธีการ วิธีคิด วิธี
ท างาน ในบางเรื่องบางราวของเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือจะได้เรียนรู้ในเบื้องต้น ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมา
ร่วมมือกันนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะมาช่วยงานเทศบาลนครขอนแก่น มาท างานได้อย่างทุ่มเท
เต็มที่แล้วดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกันนะครับ ขอต้อนรับด้วยความยินดีครับขอบคุณมากนะครับ  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 

 5.1  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ณ ส านักงานชั่วคราว โรงแรมพูลแมน  
นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

ค่ะ เรียนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ท่านรองนายก และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะคะ  
ฝ่ายพัฒนารายได้ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ณ ส านักงานชั่วคราว อยู่ที่โรงแรมพูลแมน
ขอนแก่นราชาออคิด จ านวนผู้มาติดต่อช าระภาษีโดยเฉลี่ยแล้ว 162 คน ต่อวัน ช่วงท้าย ๆ มานี้ก็คือมันจะเป็น
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เดือนสุดท้ายของช่วงการช าระภาษี ก็จะมีผู้มาช าระภาษีมากข้ึน ช่วงวันหยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์ ก็มีมาเรื่อย ๆ 
อย่างวันเสาร์ที่ 10 ก็จะมี 25 คน อย่างนี้นะคะ สไลด์ต่อไปก็จะเป็นบรรยากาศของผู้มาช าระภาษีค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

บรรยากาศของคนท างานนะนี่  
นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

ก็จะมีปะปนกันไปนะคะ นี่ก็ตกลงตอนนี้ก็จะเป็นรถกอล์ฟรับส่งผู้ช าระภาษี 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ต้องขอบคุณรถของส านักการศึกษานะครับ เค้ารายงานบอกว่าพาคนไปที่พลูแมนคนประทับใจมากนะ
เจ้าคนขับเค้าพูดเก่งมาก เจอหน้าเค้ารายงานเลยด า ๆ ชื่ออะไรนะ ไปชมเค้าหน่อยบริการดี ต่อครับแล้วความ
พอใจเป็นอย่างไร  
นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

ความพึงพอใจก็จะเป็นด้านความสะดวกสบาย นั่นก็คือผู้ช าระภาษีจะพึงพอใจในด้านสถานที่ ที่มีการ
จัดเก้าอ้ีรองรับแล้วก็จะมีโซฟา มี Lobby ให้นั่งพัก นั่งคอย การช าระภาษี ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ก็จะมาเป็นอันดับ 1 ค่ะ เกี่ยวกับขั้นตอนในการช าระภาษีอย่างนี้นะคะ ก็คือผู้มาช าระภาษีจะพึง
พอใจในด้านการอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับภาษีมากข้ึน ก็คือพึ่งพอใจ 81 % โดยสรุปแล้วทั้ง 4 ด้าน ผู้มาช าระภาษี
จะพึงพอใจเกีย่วกับเจ้าหน้าที่มากค่ะ 
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
  ที่น่าสนใจก็คือผลการประเมินด้านความรวดเร็วนี่มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าเพ่ือน น่าแปลกใจว่าด้านความ
สะดวกสบายนี่แค่ 70 % ขั้นตอน 74 % เจ้าหน้าที่ 80 % ดังนั้นกรณีด้านความสะดวกสบายนี่ทั้งท่ีเป็นสถานที่
ที่น่าจะดีกว่า ยังให้เปอร์เซ็นต์ที่น้อยตรงนี้ไม่เข้าใจ ก็ไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะ ด้านขั้นตอนน่าจะ
สามารถปรับปรุงได้ดีกว่านี้ 
นางรวิกานต์  กุนโฮง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

ค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

มีอะไรเพิ่มอีกไหม ผอ.จะรายงานอะไรไม่ต้องดูแล้ว สรุปแล้วเมื่อสักครู่นี้ มีข้อเสนอแนะอะไรไหม 
นางทิมาพร  จันทรถง    ผู้อ านวยการส านักคลัง 

มีค่ะ ข้อเสนอแนะ มีท่านหนึ่งบอกว่าควรมีป้ายบอกให้มากกว่านี้ ก่อนเข้าไปโรงแรมการบริการที่
เคาน์เตอร์ให้บริการดีมาก ๆ ครับ อยากให้จัดสถานที่ ณ ตรงนี้อีกทุกปีค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ปีละ 210,000 นี้นะ 270,000  
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นางทิมาพร  จันทรถง    ผู้อ านวยการส านักคลัง 
ควรให้บริการแบบนี้ตลอดไปครับ โดยภาพรวมผลตอบรับดีมากค่ะ  

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
มานั่งคิดเฉลี่ยวันละ 162 คน สูงสุดวันละ 200 กว่า เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะ ถ้ายังใช้ที่เดิมไม่รู้จะโดน

ด่าไปเยอะแค่ไหน  
 5.2 เรื่องการจัดท าโครงการเชิดชูเกียรติพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 

ท่านนายกฯ ขออนุญาตเรียนวาระอ่ืนๆ ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติพัฒนา
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติราชการด้วยความมานะอุตสาหะ เป็นเวลานาน
ตั้งแต่อายุ 25 ปี ขึ้นไป โดยจะมีการมอบใบเกียรติบัตรให้กับพนักงานที่มีอายุราชการ 25 ปี ขึ้นไป และมอบโล่
เกียรติคุณส าหรับผู้มีอายุราชการ 35 ปี ขึ้นไป ซึ่งจะจัดมอบโดยท่านนายกฯ จะมอบในวันจันทร์ที่ 9 
พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

งานอะไรตรงนั้น 
นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 

มอบใบเกียรติบัตร แล้วก็มอบโล่ เกียรติบัตร วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ค่ะ   
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แล้วจะมีใครไปด ู
นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 

ก็แสดงความยินดีด้วยกันค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เอามามอบตอนประชุม คทม. ดีกว่าไหม อย่างน้อยส่วนการงานก็ยังจะได้เห็น เยอะไหม 
นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 
  200 กว่าคนค่ะ ท่าน  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ตกลงไปตรงนั้นดีแล้ว  
นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 

เพราะว่าเรารวมพนักงานจ้างด้วย ที่อยู่กับเรามานานค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

มีคนที่ท างานถึง 40 ปี มีไหม ในอดีตมีอยู่คนสองคนนะ ผอ. เก่าโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ผอ.อะไรนะ 
ผอ. สุพัฒน์ ใช่หรือเปล่า ผอ.สุพัฒน์ ผมจ าได้ว่า 40 หรือ 41 ปี บรรจุตั้งแต่เท่าไหร่ 18 หรือ 20 เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว 
ดังนั้น พวก 40 ปี หายากแล้ว ไม่เหลือแล้ว วันที่ 9 พฤษภาคม ไปลงนัดให้ผมหรือยัง  
นางดลฤดี  ประจักษ์เมือง    หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตราก าลัง 

ลงเรียบร้อยแล้วค่ะ ท่านนายกฯ  
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นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ผมมีอบรม วันที่ 10 ใช่ไหม หลักสูตรของ Depa ใช่ 10 พฤษภาคม หรือเปล่า ไปเช็คให้ผมหน่อยนะ 

แล้วใครรับเรื่องท าค าสั่งที่ผมจะต้องไปอบรมเพราะ Depa เค้าเชิญไปอบรม เรื่องอื่นมีใครจะเพิ่มเติมครับ 
เชิญครับ มีไหม ไม่มีนะครับ เดี๋ยวขอเช็คคนนิดหนึ่ง ส านักปลัดยกมือหน่อยครับ เพราะตอนแรก ๆ ไม่ค่อยเห็น
หน้าเท่าไหร่ ส านักช่าง เยอะดี ส านักสาธารณสุขฯ ส านักคลัง พร้อมเพียงดี ส านักสวัสดิการสังคม มันต้องมี
ปัญหาสวัสดิการสังคมประชุมทีไร คนเข้าน้อยมาก ระดับหัวหน้าฝ่ายมีตั้งหลายคน แต่การให้สนใจการประชุม
ส าคัญ ๆ น้อยมาก ขอต าหนินะ ให้ไปปรับปรุงแล้วให้แจ้งทางส านักสวัสดิการสังคมได้รับทราบ รองอารี สุรารักษ์ 
ดูแลนะ บอกไม่เอาแบบนี้อีกแล้ว ประชุมทีไรสวัสดิการสังคมมีคนสองคนนะครับ แล้วเธอต าแหน่งอะไรนะ ประชุม
เสร็จเธอสามารถอธิบายคนทั้งกองได้ไหม วิธีการอย่างนี้จะเห็นได้ว่า ท าไมผมเปลี่ยนวิธีการประชุม คทม. 
ปัญหาที่ผ่านมาในอดีตก็คือ เราประชุมระดับ ผอ. ถ้าจ าได้นะครับ แล้วก็ไม่มีโรงเรียนเข้ามาเกี่ยวข้อง มันเป็น
ปัญหาขององค์กรขนาดใหญ่ก็คือ ปัญหาการสื่อสารภายในเรามีปัญหาการสื่อสารทั้งในระดับแนวราบแล้ว
ก็แนวดิ่ง แต่แนวราบในกองเดียวกัน บางทีไม่ถูกกัน ก็ไม่คุยกันถูกไหม ถ้าไม่ประชุมประจ าเดือนของแต่ละกอง
ส านักเพ่ือรับเอาเรื่องราวการแก้ปัญหาในกองรับเอานโยบายในเวลาประชุม คทม. ไปสื่อสารกัน มาประชุมคน
สองคนพูดก็เก็บสาระไม่ครบ หลายคนมาประชุมก็ไม่ได้จด ในแนวราบแนวดิ่งมีปัญหาเรื่องการสื่อสารใน
องค์กรมาโดยตลอด ก็เลยพยายามเปลี่ยนยอมใช้คนเยอะหน่อย แต่ก็มีคนมาฟังเยอะ เวลาท่านประชุมกอง
ส านัก เวลามีการโน๊ต เวลามีการพูดคุย ใครเก็บสาระได้บางเรื่อง บางคนก็ตกมันจะได้เติมได้เสริมกันได้ แล้วสิ่ง
ที่พยายามปลูกฝังมาโดยตลอดก็คือ บุคลิกของการสื่อสาร คือเราเคยเห็นปัญหาเวลาประกาศนโยบายไปเสร็จ 
คนที่รับฟังนโยบายในห้องประชุมไปพูดก็พูดแต่ว่านายกฯ สั่งแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดและขาดอย่างร้ายแรงก็คือ ไม่รู้
ที่มาของวิธีคิด คนเราถ้าเข้าใจว่าท าไมต้องท าอย่างนี้ จิตใจมันก็จะคลี่คลายในระดับหนึ่ง เวลารับเอาแนวคิดไป
ปฏิบัติมันก็จะท างานได้ลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากขึ้น ก็เลยพยายามจะใช้วิธีการใช้คนเยอะเพ่ือการสื่อสาร ถ้าท่าน
จ าได้จะมีภาษาที่เราคุยกันอีกว่าเราทีมงานจะท างานเป็นทีมได้ มันต้องมีพ้ืนฐานอะไรรู้ไหม พ้ืนฐานก็คือพูด
ภาษาเดียวกันได้ใกล้เคียงกัน ถ้าสื่อสารกันเอง พูดภาษาเดียวกัน และแล้วไม่เข้าใจกัน ท างานร่วมกันเป็นทีมมัน
ยากมาก แล้วบนความยาก คือต่างกองต่างส านัก ดังนั้น ก็มีทั้งโรงเรียนเข้ามาโรงเรียนมีอะไรเคลื่อนไหว 7 กอง
ส านัก 8 กองก็รับทราบ 8 กองส านัก ท าอะไรมีอะไรที่เป็นสาระส าคัญ ผู้บริหารโรงเรียนก็รับทราบไปด้วย
พยายามให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ ดังนั้น สิ่งที่ผมวิตกจริตมากก็คือ ปัญหาการสื่อสารองค์กรวัฒนธรรมองค์กร
จะไม่เปลี่ยน ไม่มีวันเปลี่ยนไม่มีวันขยับไม่มีวันปรับปรุง ถ้าตราบใดระบบการสื่อสารมันไปกันไม่ได้ แค่ค าว่าคุย
ภาษาเดียวกัน มันเป็นค าง่าย ๆ แต่มันยากในการปฏิบัติมาก ถ้าวันใดวันหนึ่ง นายกฯ สามารถมอบ รองนายกฯ 
ไปบรรยายแทนได้ ไปพูดแทนได้ ถ้าพูดได้ใกล้เคียงในแนวคิดที่ใกล้เคียงกัน ถึงแม้ภาษาพูดจะแตกต่างกัน แต่
แนวคิดไม่ได้หนีกันเท่าไหร่ ถ้าอย่างนี้มันแปลว่าอะไร มันแปลว่าเริ่มพูดภาษาเดียวกันสามารถมอบ ปลัดฯ 
มอบรองปลัดฯ มอบ ผอ. ไปพูดแทน ไปเป็นตัวแทนได้ถูกไหมครับ ไปแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ฉลาด
แล้วก็ล้ าลึก หรือว่าแหลมคมอะไรก็แล้วแต่ มันต้องเรียนรู้ร่วมกันไป ดังนั้น ก็เลยใช้วิธีการแบบนี้ที่ยอมใช้เวลา
และใช้คนเป็นจ านวนมากในการเข้าช่วงแรก ๆ จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งระดับหัวหน้างานก็ให้เข้าประชุมด้วยนะ
ใช่ไหม ระดับหัวหน้างานก็ให้เข้าประชุมด้วยนะครับ ดังนั้น วันนี้ผมต้องการหนังสือชี้แจงจาก ส านักสวัสดิการสังคม 
ว่าเหตุใด จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมคนเดียว ว่าหัวหน้าฝ่ายที่เหลือไปไหนมาตั้ง 2 คน หัวหน้าฝ่ายเธอมีกี่คน เราเคย
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  (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจ/ทาน                       
             (นางอารีย์   สุรารักษ์)             
         รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 

มีค าสั่งตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปใช่ไหม แต่นี่ห้องมันไม่พอก็ไม่ว่ากัน ก็เป็นหัวหน้างานที่สนใจคุณก็ได้สิทธิ
แต่อย่างน้อยหัวหน้าฝ่ายขึ้นไปต้องมา ดังนั้น คนที่ไม่เข้ามาวันนี้ ในระดับหัวหน้าฝ่ายทุกกองส านัก ที่ไม่เข้ามา
ให้ท าหนังสือชี้แจงนายกฯ ว่าเหตุใดจึงไม่เข้าหัวหน้าฝ่ายทุกคนที่คุณจะต้องเข้า แล้วคุณไม่เข้า ให้ท าหนังสือ
ชี้แจงวันนี้ เพ่ือที่จะได้ก ากับให้เค้ารู้ว่าเราจริงจังในบางเรื่องอะไรบ้างนะครับ เมื่อสักครู่ไปสวัสดิการสังคมแล้ว
ต่อไปเป็นกองอะไร กองยุทธศาสตร์ฯครับ แล้วอะไรอีก  
นางอินทิรา ฆารเจริญ    ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ขออนุญาตนะค่ะ ส่วนหนึ่งไปเตรียมสถานที่ ที่ บขส. 1 อยู่ค่ะ ของกองยุทธศาสตร์ฯ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

หมายถึงกองยุทธศาสตร์ฯ เวลาใครจะอนุญาตพูด ก็ยกมือนะครับ ผมไม่รู้หาตัวคนพูดไม่เจอ ขอโทษที
ยุทธศาสตร์แล้วต่อไปเป็นอะไร ส านักการศึกษา ส านักสาธารณสุขฯ ถามไปหรือยัง แล้วกองอะไรยังไม่ได้ถาม 
ส านักช่าง ถามไปแล้ว ไม่รู้ใครงง เหลือกองไหนยังไม่ได้ถาม กองการเจ้าหน้าที่ แล้วก็ ส านักปลัดฯ ถามไปแล้ว
ถามไปยัง ถามเป็นอันดับแรกเลย ความจ าเราต่างขนาดนั้นเลยหรือ แล้วส าคัญที่สุดถ้าผมจ าชื่อแรกได้ ชื่ออ่ืน
ตามมาผมจะจ ายากมากเลย ต้องพยายามจ าให้ได้ครบ รองฯอารี นามสกุลอะไรนะ สุรารักษ์ ผอ. ทิมาพร อะไรนะ  
นางทมิาพร  จันทระถง  ผู้อ านวยการส านักคลัง 

ชื่อ ธิมาพร นามสกุล จันทรถง ค่ะ  
นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ชื่อ ทิมาพร จันทรถง เดี๋ยวท่องอีกไม่กี่ครั้งหรอก เรื่องอ่ืน ๆ มีใครจะเติมอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ 
4 โมงครึ่งแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านครับ ขอปิดประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 (ลงชื่อ)                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นางสาวอมรา  โกศลสุรภูมิ)              
           หวัหน้าฝ่ายกิจการสภา 

      (ลงชื่อ)                              ผู้จดบันทึกการประชุม 

              (นายวงศ์ธวัฒน์  ทองป้อง) 
              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        

                 (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจ/ทาน   
                           (นายอดิศักดิ์  สมจิตต์)                    
                        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 


